



# สรุปการประชุมร่วมกันของรัฐสภา

f สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร www.parliament.go.th Pr\_ParliamentTH

การประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ 2 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ วันที่สอง  
วันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2567 เวลา 09.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร  
ชั้น 2 อาคารรัฐสภา นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานรัฐสภา เป็นประธานการประชุมร่วมกันของ  
รัฐสภา ครั้งที่ 2 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ วันที่สอง โดยมี นายมงคล สุระสัจจะ  
รองประธานรัฐสภา ผลัดเปลี่ยนทำหน้าที่ประธานการประชุม

## (1) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

(2) รับรองรายงานการประชุม (ไม่มี)

(3) เรื่องที่คณะกรรมการพิจารณาเสร็จแล้ว (ไม่มี)

## เรื่องด่วน

คณะรัฐมนตรีแถลงนโยบายต่อรัฐสภา ตามมาตรา 162 ของรัฐธรรมนูญ  
แห่งราชอาณาจักรไทย (พิจารณาต่อจากการประชุมระเบียบวาระการประชุมร่วมกันของรัฐสภา  
ครั้งที่ 2 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ วันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2567)

ประธานแจ้งที่ประชุมทราบผลสรุปเวลาในการอภิปรายของแต่ละฝ่ายดังนี้

- ประธานในที่ประชุม เวลาที่ได้รับจัดสรร 1 ชั่วโมง ใช้เวลาไป 41 นาที 32 วินาที  
คงเหลือเวลา 18 นาที 28 วินาที

- นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี เวลาที่ได้รับจัดสรร 6 ชั่วโมง ใช้เวลาไป 2 ชั่วโมง  
49 นาที 38 วินาที คงเหลือ 3 ชั่วโมง 10 นาที 22 วินาที

- สมาชิกวุฒิสภา เวลาที่ได้รับจัดสรร 4 ชั่วโมง 30 นาที ใช้เวลาไป 2 ชั่วโมง 20 นาที  
11 วินาที คงเหลือ 2 ชั่วโมง 9 นาที 49 วินาที

- สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคร่วมรัฐบาล เวลาที่ได้รับจัดสรร 4 ชั่วโมง 30 นาที ใช้เวลาไป  
3 ชั่วโมง 13 นาที 23 วินาที คงเหลือ 1 ชั่วโมง 16 นาที 37 วินาที

- สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคร่วมฝ่ายค้าน เวลาที่ได้รับจัดสรร 13 ชั่วโมง ใช้เวลาไป  
6 ชั่วโมง 19 นาที 4 วินาที คงเหลือ 6 ชั่วโมง 40 นาที 56 วินาที

- ระยะเวลาอภิปรายที่ใช้ไปทั้งหมด 15 ชั่วโมง 23 นาที 48 วินาที คงเหลือ 13 ชั่วโมง  
36 นาที 12 วินาที

## ที่ประชุมรับทราบ

สมาชิกรัฐสภา อภิปรายสนับสนุนนโยบายต่าง ๆ ของรัฐบาล โดยอภิปรายให้ข้อคิดเห็น ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะ ในประเด็น ดังนี้ นโยบายของรัฐบาลเป็นการปกป้องคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ของประชาชน จะสามารถหยุดการเมืองที่ไร้เสถียรภาพ ปลดล็อกราชการรวมศูนย์ ปฏิรูประบบราชการ ไทยเปลี่ยนผ่านไปสู่ราชการทันสมัย และเดินหน้ารัฐธรรมนูญฉบับประชาชนให้มีหลักการประชาธิปไตย อย่างสมบูรณ์ สร้างโอกาสและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

นโยบายยกระดับการทำการเกษตรแบบดั้งเดิมให้เป็นเกษตรทันสมัย โดยใช้แนวคิด ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้ เพื่อตอบสนองความต้องการของโลกด้านอาหาร เพิ่มมูลค่าสินค้า เกษตรเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทย ขอให้รัฐบาลจัดสรรงบประมาณเพื่อช่วยเหลือ เกษตรกร สร้างกลไกเพื่อสนับสนุนเกษตรกร มีแผนพัฒนาเกษตรกรทั้งห่วงโซ่ มีข้อมูลกลางสำหรับ เกษตรกรเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและเป็นไป ตามที่รัฐบาลวางไว้

ผลงานการปราบปรามยาเสพติดของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในช่วงที่ผ่านมา สามารถ จับกุมผู้ค้ารายย่อยทั่วประเทศได้กว่า 84,668 คดี จับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับคดียาเสพติดในข้อหา ร้ายแรง จำนวน 3,227 หมายจับ เกินกว่าเป้าหมายในปีงบประมาณ 2567 ถึง 448 หมายจับสามารถ ยึดอายุทรัพย์สินมูลค่ากว่า 9,333 ล้านบาท นอกจากนี้ยังสามารถสกัดกั้นจับกุมเครือข่ายลำเลียง ยาเสพติดเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ การปราบปรามยาเสพติดใน 1 ปี ที่ผ่านมา มีผลการปฏิบัติทะลุเป้าหมายเป็น อย่างมาก ซึ่งการจับกุมยาเสพติดที่มีจำนวนมากเกิดจากการระดมกำลังกวาดล้างของเจ้าหน้าที่ อย่างเข้มงวด เพื่อต้องการลดและกำจัดขบวนการเหล่านี้ให้หมดไป นอกจากนี้รัฐบาลจะเร่งการบำบัด ผู้ติดยาเสพติดคืนคนดีสู่สังคม เมื่อถูกจับดำเนินคดีตามกฎหมายแล้ว หลังปล่อยตัวจะมีการทำประวัติ อาชญากรรม จากนั้นถามความสมัครใจว่าอยากบำบัดหรือไม่ หากต้องการบำบัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะนำผู้ที่เคยเสพยาเสพติดเหล่านั้นมาบำบัดเพื่อให้ขาดจากยาให้ได้ ทั้งนี้ ที่ผ่านมากกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงกลาโหม ประสานการทำงานร่วมกัน โดยใช้พื้นที่ค่ายทหารในจังหวัดนั้น ๆ เป็นสถานที่ บำบัดผู้ติดยาเสพติด มั่นใจว่าหากมีทุกจังหวัดจะช่วยลดผู้เสพยา เป้าหมายที่ทุกฝ่ายมารวมกันคือการคืน ความสุขให้กับสังคมไทยมั่นใจว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนางสาวแพทองธาร ทำได้อย่างแน่นอน

ยกระดับสาธารณสุขไทย รับมือสังคมผู้สูงอายุ ให้มีกิน มีใช้ สุขภาพดี การส่งเสริมสุขภาพ และการป้องกันโรคสำคัญกว่ารักษา รัฐบาลต้องทำให้ประชาชนทุกคนมีความรู้ด้านสุขภาพ ให้มี การบริโภคอาหารที่มีประโยชน์ลดการบริโภคหวานและเค็มเพราะเป็นต้นเหตุของโรคในผู้สูงอายุ ด้วยการสานต่อและเดินหน้านโยบาย 30 บาท รักษาทุกที่ เพื่อโอกาสและความเท่าเทียมทางสังคมให้กับ ผู้คนทุกช่วงวัยโดยเฉพาะผู้สูงอายุ พัฒนาต่อยอดระบบแพทย์ทางไกล เพื่อเป็นการลดเวลาและค่าใช้จ่าย ของทั้งผู้ใช้บริการและโรงพยาบาล ยกกระดับเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ ขยายโอกาสทางเศรษฐกิจ เพื่อสร้างรายได้ให้คนไทย ด้วยการส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์และส่งเสริม เศรษฐกิจเชิงสุขภาพ เพื่อให้คนไทยกินดี อยู่ดี กล้าคิด กล้าฝัน และกล้าทำ

สมาชิกวุฒิสภา อภิปรายซักถาม ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ในประเด็นดังนี้

**นโยบายด้านเศรษฐกิจ** นโยบายให้ความช่วยเหลือเยียวยาประชาชนกลุ่มต่าง ๆ ที่ได้รับความเดือดร้อน เช่น กลุ่มเกษตรกรที่มีหนี้สินจากนโยบายของรัฐบาล กลุ่มที่ได้รับผลกระทบทางการเมือง รัฐบาลควรจัดสรรงบประมาณเพื่อช่วยเหลือด้านหนี้สินให้กับประชาชน เพื่อจะได้เดินหน้าดำเนินนโยบายด้านต่าง ๆ ได้อย่างต่อเนื่อง เพราะปัญหาหนี้สินและความยากจนของประชาชนเป็นปัญหาหลักของประเทศ หากไม่สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ รัฐบาลก็จะไม่สามารถเดินหน้านโยบายอื่น ๆ ไปได้ สำหรับหนี้สิน ทั้งหนี้นอกระบบและในระบบ เป็นกับดักความจนของประชาชนคนไทยที่ผ่านมามหาวิทยาลัยรัฐบาลไม่สามารถแก้ปัญหาได้สำเร็จ เพราะไม่มีการทำงานร่วมกันอย่างบูรณาการ รัฐบาลต้องเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมกันหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาหนี้้อย่างจริงจังเพื่อให้แก้ไขปัญหานี้ของประชาชนให้ประสบความสำเร็จ เพื่อให้ประชาชนพ้นจากกับดักหนี้สิน และก้าวข้ามความจนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน อีกสิ่งที่ทำให้ประชาชนทุกข์ใจคือ ปัญหาค่าไฟฟ้าราคาแพง นโยบายด้านพลังงานไม่เอื้อประโยชน์ให้กับประชาชนคนไทย รัฐบาลต้องสนับสนุนให้ประชาชนมีสิทธิในการขายไฟฟ้าคืนให้รัฐเพื่อให้เกิด Passive Income จะทำให้ประชาชนมีรายได้ต่อเดือนเพิ่มขึ้น รายจ่ายลดลงคุณภาพชีวิตประชาชนดีขึ้น รัฐบาลต้องทุ่มเทแก้ปัญหาลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานให้กับประชาชน สร้างพลังงานสะอาด ไฟฟ้าให้กับประชาชน

**นโยบายด้านการศึกษา** การศึกษาคือหัวใจสำคัญของการพัฒนาคนในชาติ รัฐบาลต้องใส่ใจนโยบายด้านการศึกษาและต้องให้ความสำคัญกับการปฏิรูปการศึกษา จัดหลักสูตรการศึกษาให้เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน ดูแลคุณภาพชีวิตทั้งด้านสวัสดิการด้านความปลอดภัย เงินค่าตอบแทน และการบรรจุของบุคลากรด้านการศึกษาเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรด้านการศึกษา ดูแลงบประมาณค่าอาหารของเด็กนักเรียนอย่างเพียงพอเพื่อให้เด็กได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนเหมาะสมต่อการเจริญเติบโต หากสามารถจัดสรรอาหารกลางวัน และมีนมโรงเรียนให้นักเรียนอย่างเพียงพอ จะเป็นการช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนให้กับประชาชนได้อีกทางหนึ่ง ทั้งนี้ นโยบายเร่งด่วนที่รัฐบาลเขียนมา 10 ข้อ ไม่มีเรื่องการศึกษาเลย ขณะนี้การศึกษาของประเทศไทยอยู่ในลำดับที่ 54 จาก 67 ประเทศ จากที่โอเอ็มดีสำรวจ และการสอบ PISA ในรอบ 10 ปี ก็มีผลต่ำลงอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกัน รวมถึงทักษะการใช้ภาษาอังกฤษด้วย แต่ยังไม่มีการลงมือทำ แล้วรัฐบาลนี้จะทำอะไรต่อไป โดยเสนอแนะให้รัฐบาล ต้องไม่ปล่อยให้กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมดำเนินการแก้ไขกันเองอย่างที่ทำกันมา การศึกษาเป็นเรื่องใหญ่มากเกี่ยวกับทุกคน และอนาคตของชาติ เพราะโอกาสที่จะยกระดับความอยู่ดีกินดีของประชาชนล้วนเกี่ยวข้องอย่างลึกซึ้ง ดังนั้น การดำเนินการจะต้องทำแบบบูรณาการ วางทิศทางแก้กฎหมาย จัดระบบงบประมาณ บุคลากร และการทำงานร่วมกันของภาครัฐและเอกชน รวมทั้งการปลูกฝังค่านิยมใหม่ ๆ เพื่อเป็นการส่งสัญญาณไปยังภาคส่วนต่างๆ รวมถึงนักลงทุนต่างประเทศ จึงอยากให้นายกรัฐมนตรีผลักดันเรื่องนี้เป็นวาระแห่งชาติ ตั้งคณะกรรมการระดับสูง ว่าด้วยการปฏิรูปการศึกษาไทย โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานด้วยตนเอง ปฏิรูปการศึกษาไทย ควบคู่เรียนในประเทศ ภูมิภาคนี้ที่ล้วนใช้การศึกษาเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นแนวทางหลักในการพัฒนาประเทศทั้งสิ้น ถ้าต้องการแก้ปัญหาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ต้องเริ่มต้นที่การศึกษาพัฒนาคุณภาพของคน ให้มีศักยภาพสูง



แข่งขันกับทั่วโลกได้ ด้วยการปฏิรูปการศึกษา และประกาศให้เป็นวาระแห่งชาติ นอกจากนี้ รัฐบาลไม่มีนโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใสหรือหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ปัญหาของมหาวิทยาลัยสุโขทัย ธรรมมาธิราช (มสธ.) ที่ไม่มีอธิการบดีบริหารงานนาน 7 ปี พร้อมเรียกร้องให้มีการจัดระเบียบและแก้ไข ปัญหาธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษาผ่านคณะรัฐมนตรีเข้าควบคุม มสธ. โดยทันที ด้วยปัจจุบันการ ดำรงตำแหน่งรักษาการทั้งหมด มีลักษณะผลัดกันดำรงตำแหน่ง เลือกกันหมุนเวียนกันเอง มีบุคคลคน เดิมกลับเข้าตำแหน่งในกลุ่มเดิม ใช้อำนาจเบ็ดเสร็จผ่านสภามหาวิทยาลัย ในชุดรักษาการ ที่สำคัญมี การเสนอแต่งตั้งอธิการบดีคนใหม่ยึดเยื้อ 7 ปี ซึ่งก่อนหน้านี้ ศาลปกครองกลางมีคำพิพากษาให้ สภามหาวิทยาลัยดำเนินการแต่งตั้งอธิบดีคนใหม่ แต่กลับเพิกเฉย และยังเพิกเฉยต่อคำสั่งของรัฐบาล 4 ชุด จึงขอให้นายกรัฐมนตรี ใช้คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 39/2559 จัดระเบียบ และ แก้ไขปัญหา และปัญหาข้างต้น ไม่ได้มีเฉพาะในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช เพราะยังเกิดปัญหา เดียวกันนี้ที่ มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยนครพนม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่ยังรอรัฐบาลมีความกล้าหาญและความจริงจังในการแก้ไขปัญหา รัฐบาลกำลังเผชิญกับความท้าทายใน หลายหลายมิติ เช่น ระบบการศึกษาไทยที่เคยมีประสิทธิภาพแต่ปัจจุบันอาจมีปัญหา รัฐบาลต้องปฏิรูป การศึกษา ระบบการศึกษาต้องมีความยืดหยุ่น ระบบการศึกษาทางเลือก ลดภาระและแบ่งเบาหนี้สิน ภาคครัวเรือนด้านทุนการศึกษา

**นโยบายด้านการพลิกฟื้นความเชื่อมั่น** การดำเนินนโยบายตามหลักนิติรัฐ และ นิติธรรม รัฐบาลต้องดำเนินนโยบายด้วยความเป็นธรรม ตามหลักนิติรัฐและนิติธรรม ไม่ใช่ ประเด็น ดังกล่าวเป็นเครื่องมือทางการเมือง มีบรรทัดฐานในการดำเนินคดี และแสดงความจริงใจรัฐบาลควรเร่ง ผลักดันร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมประชาชน พ.ศ. .... เพื่อคืนความยุติธรรมให้กับประชาชน

**นโยบายแก้ปัญหายาเสพติดอย่างเด็ดขาดและครบวงจร** รัฐบาลต้องเร่งดำเนินการ แก้ไขอย่างเร่งด่วน และจริงจังกับการแก้ปัญหายาเสพติด แนวโน้มของปัญหายาเสพติดได้ขยายวงกว้าง มากยิ่งขึ้น การปราบปรามยาเสพติดจำนวนมากได้ ไม่ใช่ตัวชี้วัดว่าเป็นความสำเร็จในการปราบปราม สะท้อนให้เห็นว่ารัฐบาลล้มเหลวในการปราบปรามยาเสพติด เพราะปล่อยให้มียาเสพติดที่เข้ามา ในประเทศไทยเป็นจำนวนมาก ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้กลายเป็นแหล่งส่งออกยาเสพติด แหล่งใหญ่ที่สุดในโลก โดยเฉพาะยาเสพติดประเภท เมทแอมเฟตามีน หรือยาบ้า ยาเสพติดชนิดนี้ มีแหล่งผลิต คือ ประเทศเมียนมา ข้อมูลของสหประชาชาติ ได้ระบุว่า พื้นที่ทางตอนเหนือของรัฐฉาน ประเทศเมียนมา เป็นจุดหนึ่งที่พบความหนาแน่นของยาเสพติดมากที่สุด โดยมีจุดยุทธศาสตร์สำคัญใน การขนส่งยาเสพติดในบริเวณสามเหลี่ยมทองคำ ซึ่งล้วนอยู่ภายใต้อิทธิพลของกลุ่มว่า ซึ่งเป็นกลุ่ม ชาติพันธุ์ติดอาวุธกลุ่มหนึ่งที่อยู่ในประเทศเมียนมา โดยกลุ่มติดอาวุธนี้ได้ใช้เงินจากการขายยาเสพติด ไปพัฒนากองทัพของตัวเองให้มีความเข้มแข็ง จนสามารถก่อตั้งเขตปกครองตนเองไว้ได้แล้ว ยาเสพติดที่ ผลิตได้จากกลุ่มกองกำลังนี้คงมีจำนวนมากมายมหาศาลจนล้นตลาด ส่งผลให้ราคาขายยาเสพติดในประเทศ ไทยถูกลดลงอย่างน่าตกใจ เห็นด้วยที่รัฐบาลจะร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อสกัดกั้นยาเสพติดที่ต้นตอ แต่แหล่งผลิตที่ใหญ่ที่สุดอย่างกลุ่มว่า ที่มีเขตอิทธิพลติดกับชายแดนประเทศจีนมาจนถึงประเทศไทย และบริเวณสามเหลี่ยมทองคำ จะดำเนินการอย่างไร กลุ่มว่าเป็นกลุ่มที่มีขนาดใหญ่ ได้รับการสนับสนุน จากประเทศมหาอำนาจ ซึ่งไม่ได้อยู่ภายใต้อิทธิพลของรัฐบาลทหารเมียนมา จะใช้การเจรจาพูดคุยกับ

รัฐบาลทหารเมียนมา เพื่อกำจัดขบวนการยาเสพติดในกลุ่มว่าจะสำเร็จได้นั้น เป็นไปไม่ได้ ปัจจุบัน รัฐบาลทหารเมียนมา น่าจะควบคุมพื้นที่ภายในเมียนมาประมาณร้อยละ 45 เท่านั้น หากแหล่งผลิตยาเสพติดที่อยู่ในเขตที่สามารถคงสภาพการผลิตแบบนี้ต่อไปได้ ประเทศไทยไม่มีทางที่จะปลอดภัยจากภัยคุกคามอย่างยาเสพติดได้เลย

**นโยบายด้านแรงงาน** เป็นนโยบายสำคัญและเป็นนโยบายเรือธงของรัฐบาลตองหาเสียง แต่ไม่มีการบรรจุไว้ในนโยบายเร่งด่วนในการแถลงนโยบายครั้งนี้ ทั้งที่ปัญหาแรงงานเป็นปัญหาที่มีความสำคัญ ปัจจุบันแรงงานมีปัญหาถูกเลิกจ้างและยังไม่ได้รับเงินค่าจ้างเป็นจำนวนมาก รัฐบาลไม่มีการส่งเสริมสภาพแรงงาน ไม่ให้ความสำคัญกับแรงงาน นโยบายด้านแรงงานเป็นนโยบายที่สวยหรูและไม่สามารถปฏิบัติได้จริง ไม่มีการผลักดันการลงนามอนุสัญญา ILO ฉบับที่ 87 ว่าด้วยเสรีภาพในการสมาคมและการคุ้มครองสิทธิในการรวมตัว ค.ศ. 1948 และ 98 ว่าด้วยสิทธิในการรวมตัวและการร่วมเจรจาต่อรอง ค.ศ. 1949 ไม่มีการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ 400 บาทตามนโยบายที่ได้หาเสียงไว้ และค่าจ้างขั้นต่ำ 600 บาท ตามที่รัฐบาลเคยพูดไว้ จะเกิดขึ้นได้เมื่อใด รัฐบาลไม่มีการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองแรงงาน ปัญหาที่ผ่านมาไม่ได้รับการแก้ไข และมีปัญหาใหม่เกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง รัฐบาลต้องแสดงความจริงใจในการแก้ไขปัญหาแรงงานด้วยการสนับสนุนให้มีการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเร่งด่วนให้เป็นไปตามที่รัฐบาลได้สัญญาไว้กับแรงงาน การพัฒนาฝีมือแรงงานรองรับอุตสาหกรรมใหม่ เช่น อุตสาหกรรม EV อุตสาหกรรม Semi-conductor และในส่วนของอุตสาหกรรม Soft power ที่พูดกว้าง ๆ เรื่องวัฒนธรรมโดยยังไม่ได้ลงรายละเอียดมากนักว่าจะเน้นด้านใด นอกจากนี้ แผนการพัฒนาแรงงานของรัฐบาลนั้น ขาดแผนที่ชัดเจน ทำให้การพัฒนานั้น อาจจะเป็นไปไม่ได้ตามเป้าหมาย ทั้งนี้ รัฐบาลมีฐานข้อมูลกลางหรือไม่ว่าแรงงานอิสระส่วนใหญ่อยู่ในอุตสาหกรรมไหน เพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่ขาดข้อมูลกลาง ก็จะพัฒนาฝีมือแรงงานอย่างสะเปะสะปะ แรงงานอิสระมีความหลากหลายสูงมาก มีทั้งแรงงานตามฤดูกาล รับจ้างทั่วไป แรงงานในการผลิตแรงงานก่อสร้าง แรงงานในภาคบริการ ว่าอยู่ในอุตสาหกรรมไหนกันบ้าง แต่กลับไม่มีข้อมูลเลย ในมิติการพัฒนาฝีมือแรงงาน ไม่ได้ทำนโยบายโดยตั้งอยู่บนข้อมูล เมื่อไม่มีข้อมูล ก็ไม่สามารถออกนโยบายที่เหมาะสมและตั้งอยู่บนข้อเท็จจริง มองไม่เห็นความเป็นไปได้ อยากเห็นแผนพัฒนาฝีมือแรงงานที่ชัดเจนที่จะสามารถรองรับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจได้จริง จากอุตสาหกรรมเก่าที่กำลังจะตายมาสู่อุตสาหกรรมใหม่ มีความมั่นคงทางรายได้ มีความมั่นคงในหน้าที่การงาน ไม่ใช่ตั้งเป้าหมายไว้แต่ไม่เคยสอดคล้องกัน ทั้งนโยบาย งบประมาณ และการปฏิบัติ แบบที่เป็นมา หากการพัฒนาฝีมือแรงงานล้มเหลวและไม่เกิดขึ้นจริง อาจทำให้มีคนตกงานเพิ่มนับล้านคน และต้องนำเข้าแรงงานฝีมือจากที่อื่นมาแทน

**นโยบายด้านการลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนาดใหญ่ (Mega Projects)** เช่น การขับเคลื่อนโครงการแลนด์บริจด์ และภาคใต้ระเบียงเศรษฐกิจ เป็นการลงทุนที่ไม่คุ้มค่า ไม่มีแผนการที่ชัดเจน และโครงการดังกล่าวกระทบต่อสิ่งแวดล้อม กระทบต่อผังเมือง และการใช้ประโยชน์ที่ดินทำกิน เอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มทุน มีการออกกฎหมายพิเศษเพื่อขับเคลื่อนโครงการ และเป็นกลไกการรวบอำนาจแบบรัฐซ้อนรัฐ ยับยั้งการพัฒนาการเศรษฐกิจในระดับจังหวัด เนื่องจากบางจังหวัดมีโครงการพัฒนาอยู่แล้ว แต่รัฐบาลให้ความสนใจแต่โครงการขนาดใหญ่ ทำให้

โครงการพัฒนาระดับจังหวัดไม่ได้รับการสนับสนุน เปิดโอกาสให้ต่างชาติเข้ามาลงทุนในประเทศไทย โดยที่คนในพื้นที่ไม่ได้รับประโยชน์ ไม่มีประชาชนอยู่ในสมการของรัฐบาล

**นโยบายการแก้ไขปัญหานี้สิน** ด้วยการปรับโครงสร้างหนี้ทั้งระบบโดยไม่ขัดต่อวินัยการเงินการคลังของประเทศ แต่การจะแก้ไขปัญหานี้สินและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโต ต้องมีการลงทุนในเศรษฐกิจใหม่ ๆ ให้กับทุกพื้นที่ เพื่อเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจ โดยไม่กระทบต่อการท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมและดึงศักยภาพของคนในพื้นที่ให้เป็นเศรษฐกิจใหม่ ๆ เพื่อสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจ นโยบายของรัฐบาลต้องชัดเจน จริงจังและจริงจังในการแก้ปัญหานี้สิน การปรับโครงสร้างหนี้ทั้งระบบที่ไม่ชัดเจน นโยบายที่รัฐบาลจะต้องระดมสรรพกำลังทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้ามาผนึกกำลังเพื่อแก้ไขปัญหานี้สินและช่วยเหลือประชาชน ต้องกลับมาแก้ที่คนออกนโยบายคือ รัฐบาล ว่าออกนโยบายมาแล้ว จะทำได้เป็นรูปธรรมได้อย่างไร การคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียและมุ่งเน้นการแก้ปัญหาที่ครอบคลุมทั้งหนี้ในระบบและนอกระบบ วินัยทางการเงิน การส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจทางการเงินที่ถูกต้อง ส่งเสริมการออมในรูปแบบที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตคนไทย สิ่งนี้จะเป็นหลักการที่สำคัญในการแก้ปัญหานี้สินอย่างยั่งยืนในระยะยาว อีกทั้งสถาบันการเงินของรัฐ ธนาคารพาณิชย์ และบริษัทบริหารสินทรัพย์ ที่จะเป็นองค์กรที่มาช่วย ขับเคลื่อนนโยบายได้ หนี้ครัวเรือนไทยที่มีแนวโน้มถึงร้อยละ 91.4 ต่อ GDP คุณภาพหนี้ ครัวเรือนที่มีแนวโน้มด้อยลง แม้ว่าจะพยายามแก้ปัญหาเศรษฐกิจด้วยการปรับโครงสร้างหนี้ แต่ที่ผ่านมาจะพบว่า ปัญหาของการปรับโครงสร้างหนี้ ประชาชนไม่ได้รับข้อมูลที่ชัดเจนคลุมเครือจากนโยบายการปรับโครงสร้างหนี้ของแต่ละสถาบันการเงิน แตกต่างกันไป เช่น บางธนาคารมีเงื่อนไขที่ช่วยเหลือลูกหนี้ บางธนาคารก็เคร่งครัดมากเกินไปทำให้การปรับโครงสร้างหนี้ไม่ประสบผลสำเร็จ

อย่างไรก็ตาม สาเหตุที่สำคัญทำให้การแก้ปัญหานี้สินไม่สำเร็จคือ การขาดการบูรณาการของหน่วยงานรัฐกับเอกชน รัฐบาลไม่มีแนวทางที่ชัดเจนในการช่วยเหลือลูกหนี้ หรือประชาชนอย่างจริงจัง รัฐบาลควรกำหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพที่ชัดเจน เช่น จะลด สัดส่วนหนี้แต่ละประเภทอย่างไร ลงเหลือเท่าไร ระยะเวลาเท่าใด มีมาตรการอย่างไร ในการป้องกันการเกิดหนี้ซ้ำซ้อนในอนาคต ที่สำคัญนโยบายนี้ ไม่มีการกล่าวถึงการแก้ปัญหานี้สินนอกระบบอย่างเป็นรูปธรรม รัฐบาลควรมีมาตรการเชิงรุกในการแก้ปัญหานี้สินทุกประเภท ให้นโยบายนี้เกิดเป็นรูปธรรมโดยเร็ว บูรณาการระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ให้ธนาคารทุกธนาคาร มีมาตรการเพื่อแก้หนี้ภาคประชาชน ภาคธุรกิจไปในทิศทางเดียวกัน และกระตุ้นการประชาสัมพันธ์เกิดการรับรู้ในวงกว้าง มีมาตรการเชิงรุกในการแก้ปัญหานี้สินทุกประเภท ให้นโยบายนี้เกิดเป็นรูปธรรมโดยเร็ว และต้องมีมาตรการเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนควบคู่ไปด้วย เช่น การส่งเสริมอาชีพ การพัฒนาทักษะแรงงาน トラบไคที่เศรษฐกิจฐานรากยังฟื้นตัว ความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจยังไม่ลดลง ความสามารถในการชำระหนี้ของประชาชนก็อาจจะยังไม่กลับมาเป็นปกติ และคาดว่าภาระหนี้ก็จะทวีสูงขึ้น และสิ่งนี้เป็นปัจจัยอุดหนุนเศรษฐกิจต่อไป ดังนั้น การดำเนินการแก้ปัญหานี้สินอย่างยั่งยืนและเป็นระบบมีความจำเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะการปฏิบัติกับประชาชนอย่างเป็นธรรม สร้างการรับรู้และตระหนักในการปรับวินัยทางการเงิน เพิ่มช่องทางเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้อย่างเหมาะสม สิ่งนี้จะเป็นแนวทางสำคัญที่จะช่วยบรรเทาปัญหานี้สินของคนไทยได้ในระยะยาว รวมไปถึงการแก้ไขปัญหาราคาสินค้าเกษตรกรรมให้มี

ราคาที่เป็นธรรม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องร่วมมือกันเพื่อไม่ให้เกิดภาวะราคาสินค้าตกต่ำ

**นโยบายเอนเทอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์** ต้องไม่มีคาสีโน และต้องกระจายโอกาสให้กับประชาชนอย่างเท่าเทียมและเท่าถึง กระตุ้นการท่องเที่ยว มีการจัดระเบียบสังคมอย่างเหมาะสม ผลประโยชน์ของส่วนรวมต้องมาก่อน คำนึงผลประโยชน์ของประชาชนและประเทศต้องมาก่อนไม่มีการขายสัมปทานให้กับกลุ่มทุน วางระบบการพัฒนาประเทศในระยะยาวและมั่นคง หากเอนเทอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ มีธุรกิจสีดำแอบแฝงเข้ามาจริง ๆ รัฐบาลนี้จะมีศักยภาพแค่ไหนในการขจัดภัยคุกคามนี้

**นโยบายด้านความเท่าเทียมทางเพศ** รัฐบาลไม่มีแผนงานที่ชัดเจนเพื่อช่วยเหลือส่งเสริมและสนับสนุนในมิติของสตรีและเด็กเนื่องจากปัจจุบันประเทศไทยประสบภาวะอัตราการเกิดต่ำ ส่งผลกระทบต่อแรงงานในประเทศ ไม่มีการสนับสนุนงบประมาณเพื่ออุดหนุนเด็กเล็ก และให้ความสำคัญกับนโยบายด้านเพศ เพื่อสร้างโอกาสและความเท่าเทียม และมีพื้นที่ปลอดภัย สำหรับสตรีและเด็ก ไม่มีแผนการจัดการปัญหาความรุนแรงทางเพศอย่างเป็นระบบ ควรนำร่องด้วยการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ปฏิรูปองค์กรตำรวจ เพิ่มจำนวนตำรวจหญิงทุกสถานีเพื่อให้ผู้เสียหายเรื่องเพศกล้าที่จะเล่าความจริง และเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม เพราะความมั่นคงของชาติคือประชาชน เพราะประชาชนเป็นสินทรัพย์สำคัญ ถ้าอยากเห็นประเทศไทยเท่าเทียมโลกต้องเริ่มต้นที่เพศและครอบครัว แผนงานด้านการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ไม่มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อเพิ่มเบี้ยเลี้ยงผู้สูงอายุและผู้พิการ ไม่มีการขับเคลื่อนเพื่อยกระดับสวัสดิการของคนกลุ่มนี้ เช่นนี้จะทำให้ประชาชนมีกิน มีใช้ มีเกียรติและมีศักดิ์ศรีได้อย่างไร

**นโยบายการยกระดับระบบสาธารณสุข 30 บาทรักษาทุกที่** ไม่สามารถแก้ปัญหาด้านสาธารณสุขได้จริง โดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครประชาชนสามารถใช้สิทธิ์ในโรงพยาบาลขนาดใหญ่ได้ งบประมาณ สำนักงานหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น (สปสช.) กับสิทธิบัตรทอง 48 ล้านคน ปัจจุบันงบบุ่วยในจ่ายตามหน่วยจากเดิม 8,350 /หน่วย งบรายหัวจ่ายตามหัว 3,000 /หัว ซึ่งโรงพยาบาลไม่สามารถเบิกจ่ายจาก สปสช. ได้เต็มจำนวน ส่งผลต่อภาระค่าใช้จ่ายของโรงพยาบาล ทำให้ต้องเปิดบริการนอกเวลาเพื่อหารายได้เพิ่ม ทำให้บุคลากรทางการแพทย์ต้องทำงานหนักขึ้นเพื่อความอยู่รอดจากภาวะวิกฤตค่ารักษาพยาบาลที่ไม่สามารถเบิกได้จาก สปสช. การบริหารจัดการทรัพยากรด้านสาธารณสุขเป็นหัวใจสำคัญ ที่จะต้องบริหารให้มีประสิทธิภาพ ต้องลดการลาออกของแพทย์จากการทำงานหนักเกินไป เพื่อให้เกิดคุณภาพในการรับบริการ พัฒนาศักยภาพของกลุ่มสนับสนุนทางการแพทย์ เพื่อให้สามารถช่วยงานด้านสาธารณสุขได้อย่างเต็มที่ แนวทาง 30 บาทรักษาทุกที่จะทำที่ไหนได้บ้าง เพราะยังไม่มียุทธศาสตร์สนับสนุนโรงพยาบาลชุมชน ในอำเภอต่าง ๆ อย่างชัดเจน การที่มองไม่เห็นหน่วยบริการที่ใกล้บ้านประชาชนที่สุด แล้วจะส่งเสริมนโยบาย 30 บาทรักษาทุกที่ได้อย่างไร เพราะประชาชนส่วนใหญ่จะเลือกไปโรงพยาบาลที่มีความเจริญในการบริการ และเครื่องมือแพทย์ครบส่วนการบอกว่า จะให้ร้านขายยา และคลินิกเอกชนมาเข้าร่วมโครงการเพื่อลดความแออัดของโรงพยาบาลนั้น แต่ก็ไม่มีแนวทางที่ชัดเจนว่าพื้นที่กั้นตารในชนบท มีบุคลากรทางแพทย์เพียงพอหรือไม่แล้วจะมีเอกชนที่ไหนไปเปิดให้บริการ จนทำให้นโยบายนี้สำเร็จ นโยบายนี้เป็นการดึงงบประมาณสุขภาพกลับไปสู่เมืองใหญ่ ขยายความเหลื่อมล้ำกว่าเดิม จะทำให้นโยบายนี้ไม่ประสบความสำเร็จ สวนทางกับ 30 บาท รักษาทุกโรค



**นโยบายการสร้างสันติภาพและสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้** ที่ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน ความสามัคคีปรองดองจะเกิดขึ้นได้ จะต้องไม่มีการเลือกปฏิบัติ เพื่อไม่ให้มีใครเสียโอกาส รัฐบาลต้องทบทวนนโยบายและขดเซยเยียวยาให้กับประชาชนที่เสียโอกาสจากการถูกเลือกปฏิบัติ และต้องไม่ดำเนินนโยบายสามจังหวัดชายแดนใต้ผิดพลาดอย่างที่ผ่านมานในอดีตอีก เพราะชีวิตของคนทุกคนมีคุณค่า

**นโยบายด้านการกระจายอำนาจ** ในคำแถลงนโยบายมีการให้ความสำคัญกับการกระจายอำนาจสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคประชาชนเพื่อให้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นและการดูแลชุมชน อยู่เพียงเล็กน้อย โดยไม่ได้มีการลงรายละเอียดว่าจะมีการกระจายอย่างไร ไม่มีการระบุเวลาที่ชัดเจน แล้วเมื่อใดจะมีการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร้อยละ 35 ตามที่ได้หาเสียงไว้ ปัญหาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะการลดราคา ค่าโดยสารรถสาธารณะ ตอนหนึ่งว่า การคมนาคมที่ไม่มีรอยต่อการเชื่อม ทั้งรถไฟฟ้า ขนส่งมวลชน ไม่มีตัวร่วม ทั้งที่เป็นหน่วยงานในกระทรวงคมนาคม ภายใต้การดูแลของรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทย แต่ผลงานเดียว คือนำภาษีไปอุดหนุนค่าโดยสารแบบอัฐยายซื้อขนมยายแต่ไม่มีการแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้าง การกระจายอำนาจเพื่อสร้างจิตสำนึกให้กับคนในท้องถิ่นให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น การเข้าถึงปัจจัยพื้นฐานของประชาชน รัฐบาลต้องสร้างโอกาสให้ประชาชนมีรายได้จากทางอื่น ๆ เช่น นโยบายการขายไฟฟ้าคืนให้กับรัฐ กระจายอำนาจสู่พี่น้องประชาชนด้วยการลดทุนผูกขาด

**นโยบายด้านการยกระดับการบริหารจัดการน้ำ** การแก้ไขปัญหาหน้าท่วมน้ำแล้ง หากมีการบริหารจัดการที่ดี มีแผนที่ชัดเจน จะช่วยป้องกันการเกิดปัญหาได้อย่างยั่งยืน และจะช่วยประหยัดงบประมาณของรัฐบาลในการเยียวยาได้ รัฐบาลยังไม่มีแนวทางแก้ไขปัญหาน้ำแล้งน้ำ ไม่มีการจัดสรรงบประมาณในการบริหารจัดการแหล่งน้ำดิบ ไม่มีการแก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุขโรคพื้นฐานอย่างเป็นระบบ คนไทยกว่า 1 ล้านคน 1,412 หมู่บ้าน เสี่ยงในการขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคและบริโภค

**นโยบายเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดินของรัฐ** แต่ที่ผ่านมามีที่ดินสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ประชาชนยังไม่มีกรรมสิทธิ์เช่นเดิม ที่ดินในเขตป่า 16.9 ล้านไร่ ตามเงื่อนไขของคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ไม่ตอบโจทย์ประชาชน โครงการปฏิรูปที่ดินทำกินยังคงค้างอยู่ในวาระของรัฐบาล ไม่ได้รับการขับเคลื่อน ไม่มีการแก้ไขปัญหาดินทำกินให้กับประชาชน ซึ่งผลกระทบต่อประชาชน โดยมีข้อเสนอให้รัฐบาลส่งเสริมนโยบาย Carbon credit ด้วยการใช้มาตรการจูงใจ แก้ไขปัญหาสิทธิที่ดิน โดยการแก้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสานต่อโครงการปฏิรูปที่ดินที่ทำค้าง ยุติข้อพิพาทในที่ดิน ออกเอกสารสิทธิที่ดินในเขตป่าอย่างเป็นธรรมเร่งรัดร่าง พ.ร.บ.ธนาคารที่ดิน เข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร เร่งรัด การปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ (one map) ประเด็นสำคัญคือที่จะยกระดับสิทธิ ส.ป.ก. ให้เทียบเท่าโฉนดของกรมที่ดิน คือต้องแก้ไขพระราชบัญญัติที่ดินที่เกี่ยวข้อง

**นโยบายในการสร้างความยั่งยืนทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม** เหมือนนำหนังสือเล่มเก่าเอามาเล่มใหม่ นโยบายสวยหรู แต่ไม่มีแผนและทำได้จริง เช่น โครงการสร้อยไข่มุกอ่าวไทย ภาวะโลกเปลี่ยนไปต้องใช้ความท้าทายในการแก้ไขปัญหา แต่รัฐบาลไม่ได้วางแผนอย่างเร่งด่วน ระบบการเตือนภัยยังไม่ได้รับการพัฒนา ข้อมูลไปไม่ถึงคนในพื้นที่ ทำให้ประชาชนได้รับความเสียหาย



อย่างหนัก การพัฒนาเมืองสีเขียว ไม่จำเป็นต้องสร้างเมืองใหม่ แต่ต้องฟื้นฟูพื้นที่ที่มีอยู่เดิมให้เป็นเมืองสีเขียว สร้างความตระหนักรู้ให้กับประชาชนให้ตระหนักถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม และลดการใช้คาร์บอน ลดความแออัดของเมืองหลวง ด้วยการพัฒนาเมืองรอง เพื่อกระจายความเจริญ หาแนวทางป้องกันน้ำท่วมจากน้ำทะเลหนุน ด้วยการนำแนวป้องกันชายฝั่งจากธรรมชาติ ควรมีการจัดการภาวะโลกร้อนอย่างจริงจัง ด้วยการลดภาวะการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ด้วยการเร่งรัดออกพระราชบัญญัติ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มีมาตรการส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม ธุรกิจ Start Up ที่เกี่ยวกับการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับคาร์บอนเครดิต เปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการออกแบบระบบเตือนภัยที่แม่นยำ ส่งเสริมแนวคิดการแก้ไขปัญหาโดยใช้แนวทางธรรมชาติเป็นพื้นฐาน และถ่ายโอนอำนาจและงบประมาณท้องถิ่น เพื่อให้ทุกจังหวัดออกแบบวางแผนเมืองและแก้ปัญหาที่น้ำท่วมน้ำแล้งได้ตรงจุดมากขึ้น นโยบายการแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5 และการจัดการขยะ ไม่มีประสิทธิภาพ ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ ฝ่ายค้านได้เสนอแนะและให้วิธีการ แต่รัฐบาลกลับไม่จริงจังในการแก้ไขปัญหา ไม่ดำเนินการหาแนวทางการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน ประชาชนยังคงต้องเผชิญกับภาวะฝุ่น เป็นอันตรายต่อสุขภาพ หากรัฐบาลให้ความสำคัญกับนโยบายการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมเหมือนโครงการดิจิทัลวอลเล็ต ปัญหาดังกล่าวคงได้รับการแก้ไขและหาแนวทางป้องกันอย่างยั่งยืนให้กับประชาชน

**นโยบาย Soft Power** รัฐบาลเดินหน้าจากนโยบายหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) สู่ นโยบาย OFOS (One Family One Soft Power) ซึ่งเป็นการเดินทางที่ผิดทาง เป็นการลงทุนที่ไม่คุ้มค่า ทั้งนี้ รัฐบาลควรเปลี่ยนจากการสร้าง Supply เป็นสร้าง Demand เพื่อประโยชน์ระยะยาวของนโยบายดังกล่าว เพื่อเดินหน้านโยบายอย่างมีทิศทาง เพื่อประโยชน์ของประชาชน

**นโยบายด้านการแก้ปัญหาอาชญากรรมออนไลน์ และแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์** รัฐบาลไม่ได้ดำเนินนโยบายเพื่อป้องกันปัญหาให้กับประชาชน รัฐบาลจะต้องบริหารจัดการปัญหาดังกล่าวอย่างเร่งด่วน ไม่ปล่อยปละละเลยการแก้ปัญหา ทำให้ประชาชนไม่รู้สึกลดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การช่วยเหลือผู้ได้รับความเสียหายไม่ได้รับการอำนวยความสะดวก ไม่มีมาตรการป้องกันอาชญากรรมออนไลน์ ไม่สามารถปราบปรามบัญชีม้าให้หมดไปได้ ไม่มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง ไม่มีการบังคับให้ธนาคารและเครือข่ายโทรศัพท์ร่วมรับผิดชอบความเสียหายต่อประชาชน แม้จะยึดเงินมาได้ แต่ไม่สามารถขยายผลนำเงินคืนให้ผู้เสียหายได้ นโยบายที่แถลงมีความสวยงาม แต่ไม่มีแผนงานอย่างละเอียด ไม่มีมาตรการในการแก้ปัญหา นายกรัฐมนตรีต้องลงมากำกับดูแลเรื่องนี้เอง ต้องมีรายละเอียดในการแก้ปัญหาเรื่องนี้เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างจริงจัง ไม่ให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนและเสียหายไปมากกว่านี้

**นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม** ชี้แจงประเด็น นโยบายรถไฟฟ้า 20 บาท โดยยืนยันว่านโยบายรถไฟฟ้า 20 บาททำได้จริงแน่นอน วัตถุประสงค์คือทำเพื่อประชาชนแม้จะมีปัญหาอุปสรรคแต่กระทรวงคมนาคมมั่นใจว่าจะหาคำตอบเพื่อดำเนินการต่อไปได้ นโยบายดังกล่าวรัฐบาลยืนยันว่าดำเนินการแนและได้ทำไปแล้ว เมื่อได้เข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมวันแรกภายหลังแถลงนโยบายในรัฐบาลชุดก่อน ภายใต้การกำกับดูแลของนายเศรษฐา ทวีสิน อดีตนายกรัฐมนตรี รถไฟฟ้าสายสีแดงและสายสีม่วงจะดำเนินการให้

แล้วเสร็จภายใน 3 เดือน ส่วนที่รัฐให้สัมปทานกับเอกชนเป็นผู้เดินรถจะใช้เวลาดำเนินการภายใน 2 ปี หลังจากนั้นไม่ถึง 2 เดือนจากวันที่เข้ารับตำแหน่ง เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2566 กระทรวงคมนาคมสามารถทำตามนโยบายรถไฟฟ้า 20 บาท ตลอดสายสำหรับสายสีแดงและสายสีม่วงให้กับประชาชนได้ทันที สำหรับสายอื่นที่เหลือที่ทำสัญญากับเอกชนจำเป็นจะต้องมีการใช้อำนาจทางกฎหมาย จะต้องใช้เวลาอีกสองปีนับจากที่พูดไว้คือภายในเดือนกันยายน 2568 จะครอบคลุมในผลประโยชน์ทุกสายทุกสี

แนวคิดสำคัญของการสร้างรถไฟฟ้าเพื่อบริการประชาชนมีหลักคิดและเป้าหมายใหญ่ที่สำคัญคือการแก้ไขปัญหาจราจรติดขัดในกรุงเทพมหานคร เพื่อให้ประชาชนหันมาเดินทางด้วยบริการขนส่งสาธารณะที่มีความสะดวกปลอดภัยต่อเวลาและราคาเหมาะสม แทนการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลที่มีอยู่ปริมาณมาก ไม่สามารถสร้างถนนได้เพียงพอกับความต้องการในช่วงโมงเร่งด่วน เกิดปัญหาการจราจรติดขัดอย่างมาก ในกรุงเทพและปริมณฑล ในฐานะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมจึงได้วางแผนลงทุนการก่อสร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนจำนวน 4 สายระยะทางรวม 540 กิโลเมตร โดยมีวัตถุประสงค์หลักให้ประชาชนเกิดความสะดวก ลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลและหันมาใช้ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแทน จากประสบการณ์การบริหารงานระหว่างทำรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินซึ่งเป็นสายแรกที่กระทรวงคมนาคมดำเนินการเปิดให้บริการกับประชาชนเมื่อปี 2547 ได้มีการหารือกับเจ้าของโครงการเพื่อเปลี่ยนวิธีการขนส่งรถจากทางเรือมาเป็นเครื่องบิน ซึ่งการกระทำดังกล่าวนี้ทำให้สามารถเปิดบริการให้กับประชาชนได้ทันกำหนดนี้คือตัวอย่างของการตัดสินใจแก้ไขปัญหาให้ลุล่วงโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนเป็นสำคัญ การแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดในกรุงเทพมหานครโดยใช้รถไฟฟ้าขนส่งมวลชน การที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวนอกจากความสะดวกในการใช้ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนสาธารณะ เมื่อโครงข่ายรถไฟฟ้าก่อสร้างแล้วเสร็จทั้งหมด อีกปัจจัยคืออัตราค่าโดยสารที่ไม่แพงเกินไปเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ทำให้ประชาชนหันมาใช้รถไฟฟ้าขนส่งสาธารณะจำนวนมากขึ้น กระทรวงคมนาคมจึงมีความตั้งใจที่จะเดินหน้านโยบาย 20 บาท ตลอดสายเพื่อแรงจูงใจให้ประชาชนหันมาใช้ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนให้มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์หลักของการลงทุนระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน ในการแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดในกรุงเทพมหานคร และเป็นการช่วยลดภาระค่าของชีพให้กับประชาชน คืบคุณภาพชีวิตที่ลดลง การปล่อยมลภาวะและปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 หากสามารถแก้ปัญหานี้ได้จะสามารถลดค่ารักษาพยาบาลจากการเจ็บป่วยของประชาชนจากมลพิษได้มากกว่า 1,200 ล้านบาท ต่อปี

การเดินหน้านโยบายลดค่าโดยสารรถไฟฟ้าเป็น 20 บาทตลอดสาย รัฐบาลจะเดินหน้าอย่างแน่นอนภายในเดือนกันยายน 2568 ซึ่งจะเป็นคนละส่วนกับนโยบายการซื้อคืนสัมปทานให้บริการเดินรถจากเอกชนผู้ประกอบการ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาระยะยาวที่จะต้องมีการศึกษาในรายละเอียดซึ่งประเด็นนี้กระทรวงการคลังจะเป็นผู้ดำเนินการด้วยการสนับสนุนและร่วมมือจากกระทรวงคมนาคม เงินที่จะใช้เป็นเงินอุดหนุนส่วนต่างค่าโดยสารจากเดิมที่ระบุในสัญญาสัมปทานที่รัฐได้ทำไว้กับเอกชน และรัฐต้องเคารพการปฏิบัติตามสัญญาการเงิน ซึ่งเงินที่นำมาใช้ไม่จำเป็นต้องเป็นเงินภาษีประชาชน เนื่องจากรถไฟฟ้าเป็นมาตรการในการลดการใช้พลังงาน พลังงานน้ำมัน และประชาชนเปลี่ยนพฤติกรรมจากการเดินทางโดยรถยนต์ส่วนบุคคลตัวสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ที่ทำให้สามารถขอเงินจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งเป็นการนำเงินจากผู้ใช้น้ำมันมาทำให้เกิดการลดการใช้ น้ำมัน

ลดปริมาณการสร้างมลพิษทางอากาศเป็นการทำให้เกิดการคมนาคมขนส่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตามยุทธศาสตร์ของกระทรวงคมนาคม เพื่อให้ประชาชนได้ใช้บริการรถไฟฟ้าสาธารณะในราคาถูกลงโดยไม่จำเป็นต้องใช้เงินภาษีประชาชน สำหรับนโยบาย 20 บาทเป็นนโยบายที่ทำเพื่อประชาชนอย่างแท้จริง และรัฐบาลสามารถทำได้ทำจริงทำเร็วและทำให้เห็นมาแล้ว และจะทำต่อไป ภายใต้การกำกับของนายกรัฐมนตรี เพื่อประโยชน์ของประชาชน

**นายประเสริฐ จันทรวงทอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม** ชี้แจงว่า ในช่วงที่ผ่านมาได้มีการจัดตั้งศูนย์ AOC 1441 เป็นเวลา 10 เดือน เป็นศูนย์ One Stop Service เป็นการบริการประชาชนแบบครบวงจร เป็นการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ สมาคมธนาคารไทย สมาคมธนาคารพาณิชย์ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน Operator DSI คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และอีกหลายหน่วยงาน มีวอร์รูมที่ได้ทำงานตลอด 24 ชั่วโมง ขณะนี้ได้อายัดบัญชีคนร้าย เพิ่มประสิทธิภาพในการจับกุม มีการเร่งเยียวยาผู้เสียหาย มีประชาชนเข้ามาใช้บริการกว่า 980,000 ราย มีศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม สร้างการตระหนักรู้ให้กับประชาชน ปิดสิ่งที่ไม่พึงประสงค์ ได้มีการเร่งอายัดและตัดตอนบัญชีม้า 920,000 บัญชี และแก้ไขปัญหาซิมม้าโดยการระงับหมายเลขที่เป็นการโทรออกเกิน 100 ครั้งต่อวัน นอกจากนี้ มีการแก้ไขปัญหาการซื้อสินค้าไม่ตรงปก หรือมาตรการ COD ซึ่งกระทรวงได้ทำงานร่วมกับสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค โดยจะออกมาตรการนี้ในวันที่ 3 ตุลาคม ผู้ซื้อสามารถที่จะตรวจสอบสินค้าได้ก่อนจ่ายเงิน ถ้าพบว่าเป็นสินค้าที่ไม่ตรงกับที่สั่งซื้อสามารถยกเลิกได้ภายใน 5 วัน ซึ่งได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ได้มีการแก้ปัญหาข้อมูลรั่วไหล โดยสำนักงานป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลตรวจสอบการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานรัฐและเอกชน พบข้อมูลรั่วไหลลดลง ได้มีการปรับบริษัทเอกชนที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย PDPA ด้วยจำนวนเงิน 7 ล้านบาท อยู่ระหว่างการดำเนินการ สะท้อนให้เห็นว่ากระทรวงทำจริง เป็นมาตรการป้องกันและปราบปรามในเรื่องของอาชญากรรมทางด้านออนไลน์ กระทรวงได้ทำ Cloud First Policy อยู่ระหว่างการดำเนินการ ขณะนี้มีการตั้งคณะกรรมการดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ได้ดูเรื่องของอุปสงค์และอุปทาน และมาตรฐานของ Cloud ตลอดจนระบบนิเวศในการใช้ Cloud ให้มีความเป็นมาตรฐาน มีความเป็นสากล และปลอดภัย ส่วนระบบแจ้งเตือนภัยผ่านระบบมือถือ หรือ Cell Broadcast ขณะนี้กระทรวงได้ทำงานร่วมกับกระทรวงมหาดไทย ในเรื่องดังกล่าว

ระบบ Cell Broadcast ประกอบด้วย 2 ระบบ คือระบบศูนย์จัดควบคุมการส่งข้อมูล (CBE) กรมป้องกันสาธารณภัยเป็นผู้ดูแล และศูนย์กระจายสัญญาณแจ้งเตือน เป็นการแจ้งเตือนจากศูนย์ไปยังมือถือของผู้ใช้ระบบ (CBC) ซึ่ง Operator จะเป็นผู้ดำเนินการ กระทรวงจะดูแลในเรื่องของ Cloud และเชื่อมต่อระบบทั้ง 2 ศูนย์ไว้ด้วยกัน มีการคาดการณ์ว่าในไตรมาสแรก ระบบพร้อมจะมีการเชื่อมต่อ CBE และ CBC ให้เกิดขึ้น และไตรมาสที่ 2 จะมีการทดสอบระบบ Cell Broadcast ให้ใช้งานจริง การประกาศนโยบายของรัฐบาลนี้ต้องทำต่อเนื่องจากรัฐบาลเดิมแล้วยังเป็นการเพิ่มนโยบายใหม่หลายอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการสร้างกลไกในความรับผิดชอบของบริษัทผู้ประกอบการโทรคมนาคมและธนาคารพาณิชย์การบูรณาการการทำงานร่วมกันจะเกิดมากขึ้น หน่วยงานไหนที่ปล่อยปละละเลยและก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชนหรือภาครัฐ หากปฏิบัติหน้าที่



ด้วยความไม่ระมัดระวัง หรือขัดต่อกฎหมาย จะต้องมีความรับผิดชอบ และรัฐบาลกำลังสร้างกฎหมาย เพื่อรองรับเรื่องนี้อยู่ และมีการพัฒนาคนทางด้านนี้เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ทั้งนี้ จะรับข้อสังเกตไว้ หากเรื่องใดที่เป็นประโยชน์ก็พร้อมจะนำไปปฏิบัติ

**นายพิชัย นริพทะพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์** ชี้แจงว่า โลกของเราจะเกิดสงครามการค้าขึ้น ซึ่งประเทศไทยจะได้ประโยชน์จากเหตุการณ์นี้ เนื่องจากประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศจีนซึ่งเป็นคู่แข่งกัน เห็นประเทศไทยเป็นคู่แข่งที่ไม่ใช่คู่แข่งชั้นจึงจะสามารถคุยได้กับทั้ง 2 ประเทศ เป็นโอกาสของประเทศไทย การลงทุนเริ่มเข้ามาในการลงทุนในอุตสาหกรรมผลิตแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Print Circuit Board : PCB) ถึง 150,000 ล้านบาท ยืนยันว่าต้องทำให้ PCB เกิด จะทำให้มี Backward Integration คือการขยายหรือการควบรวมธุรกิจแบบถอยหลัง ให้ครอบคลุมไปถึงธุรกิจผู้ผลิตวัตถุดิบ หรือธุรกิจที่เป็นต้นน้ำของห่วงโซ่อุปทาน ทำให้เกิด Forward Integration คือการเข้าไปดำเนินธุรกิจที่ดำเนินอยู่ เช่น Smart phone EV AI data center เป็นจุดเริ่มต้นที่กำลังไปได้ดี ทั้งนี้ ได้มีโอกาสเข้าไปเรียนรู้เรื่อง PCB ได้พูดคุยกับนักลงทุน ซึ่งนักลงทุนมีความเชื่อมั่นในประเทศไทย เนื่องจากประเทศไทยมีพลังงานไฟฟ้าเสถียรและเพียงพอ จึงไม่ยากให้ไปโจมตีสินค้าของประเทศจีนที่พร้อมลงทุนในประเทศ กระทรวงพาณิชย์ไม่ได้นั่งนอนใจ ได้เรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม เพื่อหาหนทางให้สินค้าได้มาตรฐานสากลและปลอดภัยแก่ประชาชน นอกจากนี้ จะมีการตั้งศูนย์เฉพาะกิจ เพื่อตรวจสอบคุณภาพของสินค้าว่ามีมาตรฐานหรือไม่ ได้มีการนัดเจรจากับประเทศจีน เพื่อหาทางร่วมมือกันต่อไป เชื่อว่าอีกไม่นานเศรษฐกิจในประเทศไทยจะพลิกฟื้นขึ้นมาใหม่ จะเป็นศูนย์กลางของการเชื่อมต่อของประเทศมหาอำนาจต่าง ๆ

สำหรับสินค้าเกษตร กระทรวงพาณิชย์ดำเนินการเชิงรุก มีการคำนวณล่วงหน้า ว่าแต่ละเดือนจะมีผลผลิตได้ออกมาและควรทำอย่างไร มีขั้นตอนในการดำเนินการอย่างไรเพื่อให้ราคาสินค้าเกษตรสูงขึ้นตามที่ต้องการ ส่งผลให้สินค้าการเกษตรมีราคาสูงขึ้นกว่าทุกปี เช่น ข้าว มัน น้ำยาง เป็นต้น ทำให้เกษตรกร 24 ล้านครอบครัว มีรายได้เพิ่มขึ้นกว่า 200,000 ล้านบาท

นอกจากนี้ รัฐบาลได้ออกนโยบาย Digital nomad ให้กลุ่มคนทำงานที่ใช้เทคโนโลยีและอินเทอร์เน็ตเป็นเครื่องมือหลักในการทำงานผ่านช่องทางออนไลน์ และรักการเดินทาง ใช้ชีวิตในสถานที่ต่าง ๆ ทั่วโลก มีอายุวีซ่าในไทยที่ยาวนานขึ้น มีการจดทะเบียนบริษัทรูปแบบออนไลน์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กลุ่มดังกล่าวสร้างธุรกิจใหม่ ๆ ในประเทศได้

ยืนยันว่าประเทศไทยเป็นมิตรกับทุกฝ่าย หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารัฐบาลนี้จะแก้ไขและเร่งดำเนินการมีทิศทางเศรษฐกิจที่เห็นผลชัดเจน ขอให้มั่นใจ และสามารถแนะนำได้เสมอ รัฐบาลยินดีรับฟังและประเทศจะพัฒนาต่อไปด้วยกันได้

**นายสรพงศ์ เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา** ชี้แจงว่า กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นกระทรวงที่ทำรายได้หลักให้กับประเทศและถูกบรรจุเป็นนโยบายเร่งด่วนที่จะทำทันที การสร้างการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพซึ่งรัฐบาลได้บรรจุไว้ในนโยบาย การให้ความสำคัญกับกลุ่ม Digital Nomad กลุ่มของการทำงานของบุคคลที่ทำงานไปด้วยเที่ยวไปด้วย ปัจจุบันมีความสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก และประเทศไทยก็เป็นประเทศเป้าหมายของกลุ่มดังกล่าว รัฐบาลจะอำนวยความสะดวกกับนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ในหลาย ๆ เรื่อง เช่น

วิชา การยกเว้นภาษีต่าง ๆ เป็นต้น รัฐบาลจะเร่งในการแก้กฎหมายเพื่อลดขั้นตอนในความยากลำบากของผู้ประกอบการ ไม่ว่าจะเป็นสถานประกอบการ สถานบันเทิง โรงแรม ที่พัก การประกอบอาชีพมัคคุเทศก์ ซึ่งรัฐบาลมุ่งเน้นในการสนับสนุนมัคคุเทศก์ท้องถิ่น เพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน ในข้อกฎหมายต้องคำนึงถึงผู้ที่อาศัยชองกฎหมาย ที่จะทำความเสียหายให้กับประเทศ รัฐบาลจะรับข้อเสนอของสมาชิกเรื่องการเก็บค่าเหยียบแผ่นดิน มาพิจารณาต่อไป เพราะจะนำรายได้ที่ได้รับไปพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มศักยภาพ รวมไปถึงการทำประกันชีวิตให้กับนักท่องเที่ยว เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวในการมาเยือนประเทศไทย และผลักดันให้ประเทศไทยเป็น Medical Tourism โดยการแพทย์นำการท่องเที่ยว ซึ่งประเทศไทยมีชื่อเสียงอยู่แล้วเรื่องการทำศัลยกรรมความงาม การดูแลผู้ป่วย ซึ่งทำรายได้ให้กับประเทศมหาศาล ส่วนการจัดให้มีการแข่งขันระดับโลก รัฐบาลจะผลักดันให้มีกีฬาระดับโลกเกิดขึ้นโดยในปีหน้าประเทศไทยเป็นเจ้าภาพซีเกมส์ 2025 และจะมี Women Volleyball World Championship 2025 ซึ่ง 2 มหกรรมกีฬานี้จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับการท่องเที่ยว และกีฬา ให้กับมาสู่ประเทศไทย มั่นใจว่าสมาชิกรัฐสภาทุกคนมีความตั้งใจและอยากให้ประเทศไทยเป็นไปได้อย่างดี

**นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์** ชี้แจงว่า ประเด็นเรื่องของเด็ก ในประเด็นเบี้ยที่จะดูแลเด็กแรกเกิดถึงอายุ 6 ปี 600 บาทนั้น ทุกปีมีเด็กจำนวนหนึ่งที่ไม่ได้รับ มีตกหล่นและยังไม่ทั่วถึงถ้วนหน้า ต้นทุนที่จะไปสำรวจคัดกรองบางครั้งใช้งบประมาณเท่ากับนำเงินไปแจกเด็กให้ครบทุกคน ประมาณ 3.2 ล้านบาท กระทรวงจึงได้ส่งเรื่องไปยังคณะรัฐมนตรี เพื่อขอให้ 600 บาท ให้เด็กถ้วนหน้า นอกจากนั้น ในประเด็นผู้สูงอายุ กระทรวงการเห็นด้วยที่จะแจกเบี้ย 1,000 บาท ถ้วนหน้า แต่จะเป็นการเพิ่มงบประมาณอย่างก้าวกระโดด หลายหน่วยงานต้องหารือกันว่ามึงงบประมาณเพียงพอที่จะได้ในจำนวนดังกล่าวหรือไม่ เพราะจากนี้ไปปริมาณผู้สูงอายุจะเพิ่มมากขึ้น ซึ่งสวนทางกับจำนวนประชากรที่อยู่ในวัยทำงานที่จะเสียภาษีได้ สำหรับเรื่องเงินฌาปนกิจ 138,832 ราย ที่ยังคงค้างอยู่ ทางกระทรวงได้ขอไปยังงบกลาง เป็นเงินจำนวน 416,496,000 บาท อยู่ในขั้นตอนสำนักงบประมาณขอความเห็นชอบมายังคณะรัฐมนตรีในการใช้งบกลาง ทั้งนี้ เรื่องเบี้ยคนพิการ ที่แยกเป็น 2 ส่วน คือเงินคนพิการ 800 บาทและเงินที่อยู่ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 200 บาท ที่สมาชิกเสนอให้นำมารวมกันนั้น กระทรวงกำลังทำอยู่ ขอขอบคุณที่ตั้งข้อสังเกต

อย่างไรก็ตามไม่อยากให้สังคมมองกลุ่มเปราะบางว่ารอรับเงินเพียงอย่างเดียว เพราะแท้จริงแล้วกลุ่มดังกล่าวยังมีศักยภาพอยู่มาก ใน 1 ปีที่ผ่านมา กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้มีการลงนามใน MOU กับ 6 มหาวิทยาลัย คัดเลือกคนพิการแห่งละ 50 - 60 คน มาเพิ่มศักยภาพ และประสานงานกับภาคเอกชนแต่ละจังหวัด เพื่อหางานให้กับคนพิการที่มีศักยภาพ ซึ่งร้อยละ 60 ได้มีงานทำ และในปีนี้จะเซ็น MOU กับกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในการที่จะใช้สถานศึกษา เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับคนพิการเพื่อให้เขาเหล่านั้นมีศักยภาพในการเลี้ยงดูตัวเองได้

**นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน** ชี้แจงว่า การปรับค่าแรงขั้นต่ำ ต้องทำใน 2 มิติ ในเวลาเดียวกัน คือมิติของผู้ใช้แรงงาน และมิติของผู้ประกอบการ ทุกสิ่งทุกอย่างต้องหาความสมดุลให้ได้ดีที่สุด ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา 1 ปี กระทรวงแรงงานได้คิดพิจารณาและหารือในหลาย ๆ มิติว่าการประกาศขึ้นค่าแรงขั้นต่ำที่ 400 บาท ความเหมาะสมของเวลาจะเริ่มเมื่อไหร่ โดยตนได้เคยให้สัมภาษณ์ว่าจะขึ้นค่าแรงขั้นต่ำพร้อมกันทั้งประเทศวันที่ 1 ตุลาคม นั้น เนื่องจากกระทรวงแรงงานได้หารือและมีความพร้อม รอเพียงคณะกรรมการไตรภาคีที่จะทำการประชุมในวันที่ 17 กันยายน และวันที่ 24 กันยายน โดยประมาณ เมื่อได้รับการอนุมัติก็สามารถประกาศขึ้นค่าแรงขั้นต่ำในวันที่ 1 ตุลาคมได้ ส่วนแรงงานภาคใดยังไม่ได้รับการประกาศขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ 400 บาท ในวันที่ 1 ตุลาคม จะพิจารณาประกาศอีกครั้งในวันที่ 1 มกราคม ซึ่งต้องรออนุไตรภาคีแต่ละจังหวัดประชุมและนำเสนอมาที่กระทรวงแรงงาน

สำหรับการคุ้มครองแรงงานแพลตฟอร์มผู้ประกอบการอาชีพไรเดอร์ กระทรวงแรงงานอยู่ในระหว่างนำเสนอ พ.ร.บ.ส่งเสริมคุ้มครองแรงงานอิสระ ต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อคุ้มครองแรงงานอิสระ ซึ่งรวมถึงกลุ่มแรงงานแพลตฟอร์มหรือไรเดอร์ด้วย โดยจะครอบคลุมทั้งการขึ้นทะเบียนแรงงานอิสระ คุ้มครอง รับเรื่องร้องเรียน ดำเนินคดี ช่วยเหลือแรงงานอิสระ ติดตามตรวจสอบ กำหนดค่าจ้าง มีกองทุนหมุนเวียน เป็นแหล่งเงินกู้เพื่ออาชีพ รวมทั้งประกันชีวิตและสุขภาพ อย่างไรก็ตาม ในระหว่างที่ยังไม่มีกฎหมายให้ความคุ้มครอง กระทรวงแรงงานได้ใช้แนวทางปฏิบัติของพนักงานตรวจแรงงานและ พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน มาเพื่อบังคับใช้ ในกรณีที่ไรเดอร์มีนายจ้างหรือมีนิติสัมพันธ์ตามกฎหมาย ส่วนในกรณีที่ไม่มีนิติสัมพันธ์ทางกฎหมายเป็นนายจ้างลูกจ้างกัน ก็จะนำปัญหาข้อร้องเรียนนำเข้าอนุกรรมการที่มีกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นเจ้าภาพ เพื่อแก้ไข ปัญหาต่อไป

ส่วนในประเด็นการบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองแรงงานกับกรณีนายจ้างเลิกจ้างพนักงาน ซึ่งกระทรวงแรงงานได้ออกคำสั่งตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดทุกกรณี ไม่ใช่เฉพาะปี 2567 เท่านั้น ที่มีบริษัทมากมายปิดกิจการลง สิ่งที่กระทรวงแรงงานต้องติดตามและดูแลคือกรณีในบริษัทที่ปิดไป แรงงานหรือลูกจ้างได้รับความเป็นธรรมหรือไม่ ถ้าหากไม่ได้รับความเป็นธรรมกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานต้องเข้าไปดำเนินการ ถึงแม้ว่าไม่สามารถที่จะไปทำหน้าที่ตัดสินอะไรได้แต่สามารถจะเป็นผู้เจรจาไกล่เกลี่ย พยายามให้นายจ้างและลูกจ้างคุยกันถ้าหากตกลงกันไม่ได้ต้องนำเข้าศาลแรงงาน

การส่งเสริมการรวมกลุ่มของแรงงาน กระทรวงแรงงานให้ความสำคัญกับสิทธิเสรีภาพในการรวมตัวของผู้ใช้แรงงาน โดยต้องการที่จะผลักดันการลงนามเพื่อให้สัตยาบัน อนุสัญญา ILO ฉบับที่ 87 และ 98 โดยเร็วที่สุด ซึ่งได้ตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนสัตยาบันอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศขึ้น ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของการทำเรื่องพ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ ได้ตั้งเป็นคณะอนุกรรมการเพื่อทำการศึกษา เมื่อศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จะนำอนุสัญญาดังกล่าวเข้าสู่คณะรัฐมนตรีต่อไป

สำหรับสิทธิวันลาคลอดในอดีตให้ 90 วัน แต่ปัจจุบันขยายไปที่ 98 วัน โดย นายจ้างรับผิดชอบ 49 วัน ประกันสังคมรับผิดชอบ 49 วัน ซึ่งแท้จริงแล้ววันลาคลอดตรงนี้ ได้นำเสนอเป็นแพ็คเกจในเรื่องของร่างพระราชบัญญัติประกันสังคม ฉบับที่.. พ.ศ. .... ได้นำเข้าคณะรัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 ซึ่งยังไม่ได้รับการบรรจุเข้าในการประชุมคณะรัฐมนตรี แต่ขณะนี้ได้ถอนเรื่องออกมาแล้วและจะนำเสนอเข้าสู่คณะรัฐมนตรีชุดใหม่ ทั้งนี้ มีสมาชิกเสนอร่าง พ.ร.บ.วันลาคลอดที่



180 วัน แต่มีข้อต่อรองให้เหลือ 120 วัน ขอให้สภาได้ตัดสินใจว่าเป็นอย่างใด กระทรวงแรงงานพร้อมที่จะปฏิบัติตามที่สภาได้ลงมติร่วมกัน

การพัฒนาประสิทธิภาพของกองทุนประกันสังคม สำหรับเงินสมทบที่รัฐบาลยังไม่ได้ชำระ คาดการณ์ว่าใน 7 ปีรัฐบาลจะชำระครบทั้งหมด

**พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ** ชี้แจงว่าได้ติดตามรับฟังในข้ออภิปรายต่าง ๆ ของสมาชิกซึ่งเป็นสิ่งที่ดี อาทิ การสร้างความเท่าเทียมทางการศึกษา การลดภาระของผู้ปกครองและนักเรียน การนำเทคโนโลยีเข้ามาดำเนินการเชื่อมโยงกับนโยบายต่าง ๆ กระทรวงการศึกษาธิการและหน่วยงานในกำกับได้ให้ความร่วมมืออย่างดีในการทำงานภายใต้ต้นนโยบายเรียนดีมีความสุข ขอยืนยันว่ามีการลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษา การแก้ไขหนี้ก็ได้มีการดำเนินการได้ผลเป็นรูปธรรมมากขึ้น ได้รับความร่วมมือจากวิทยากรในการสอน ที่สามารถแก้ไขปัญหาหนี้สินได้ตั้งแต่ต้นทางในการดำเนินการ นอกจากนั้นในเรื่องของครูคืนถิ่น กระทรวงศึกษาธิการก็ได้ทำเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รวมถึงเรื่องของการปรับวิทยฐานะ มีการดำเนินการที่รวดเร็วขึ้น แต่คุณภาพคงเดิม สำหรับการลดภาระของนักเรียนและผู้ปกครอง ได้จัดให้มีการเรียนได้ทุกที่ทุกเวลา Anywhere Anytime ซึ่งในงบประมาณปี 2567 ในการดำเนินการขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวแต่อย่างไรก็ตามในการดำเนินการต่าง ๆ มีช่วงระยะเวลาในการดำเนินการ ขอให้เชื่อใจและมั่นใจว่าสิ่งใดที่รัฐบาลได้แถลงนโยบายไปแล้ว จะนำนโยบายนั้นไปดำเนินการขับเคลื่อนให้มีการทำจริงตอบสนองการศึกษา เชื่อมั่นว่าจะคะแนนจะสูงขึ้น เด็กและเยาวชนจะมีคุณภาพทางการศึกษามากขึ้น

**นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม** ชี้แจงประเด็นความห่วงใยต่ออุตสาหกรรมไทยว่า ประเทศไทยสูญเสียโอกาสด้านอุตสาหกรรม การเปลี่ยนแปลงของโลกเป็นสิ่งที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ไม่ว่าจะเป็นการสูญเสียผลผลิตจากสังคมผู้สูงวัย เป็นความท้าทายต่ออุตสาหกรรมไทยที่เกิดขึ้นจากเทคโนโลยี AI Disruption การเปลี่ยนแปลงจากสิ่งแวดล้อมหรือความท้าทายที่เกิดขึ้นจากสงครามภูมิรัฐศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็นสงครามการค้าหรือสงครามที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมดเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งอุตสาหกรรมไทยต้องปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของโลก หากไม่เปลี่ยนแปลงจะสูญเสียขีดความสามารถทางการแข่งขัน ซึ่งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยและต้องปรับตัวให้ไวหากไม่ปรับตัวไวปัญหาจะกลายเป็นวิกฤติต่ออุตสาหกรรมไทย

ท่ามกลางวิกฤตประเทศไทยมีโอกาสหากตั้งใจที่จะปรับตัว ถึงเวลาที่จะต้องปฏิรูประบบอุตสาหกรรมไทยปรับตัวเพื่อไปไขว่คว้าโอกาสที่เกิดขึ้น เร่งสร้างมูลค่าเพิ่มเต็มห่วงโซ่อุปทาน อุตสาหกรรมไทยไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมที่ต้องปกป้องไว้เพราะเป็นความมั่นคงทางอุตสาหกรรมของประเทศ เช่น อุตสาหกรรมเหล็ก หรือจะเป็นอุตสาหกรรมทางเลือก ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมทางการแพทย์อุตสาหกรรม เครื่องมือแพทย์อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ที่ผู้ประกอบการโรงงานผลิตในประเทศไทยมีศักยภาพ แต่รอให้คนไทยใช้ของคนไทยและให้รัฐบาลไทยกล้าใช้ ก็จะทำให้ธุรกิจเหล่านี้สามารถไปได้ หรือจะเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่เดิมแก่อยู่แล้วแต่ต้องมีการอัปเดต เช่น อุตสาหกรรมรถยนต์ที่ต้องพัฒนาตัวไปสู่รถยนต์อนาคต เช่น EV Hybride หรือจะเป็นอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเดิมเน้นการนำเข้าชิ้นมาประกอบ เน้นแต่อุตสาหกรรมปลายน้ำ ต้องสร้างมูลค่าขยับเต็มห่วงโซ่อุปทานต้นน้ำ ดูเรื่องของการออกแบบเป็นต้น รวมถึงอุตสาหกรรมเกษตรที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตของ

คนไทยจำนวนมากต้องเร่งสร้างมูลค่าขยับอุปทาน ห่วงโซ่อุปทานไปสู่อุตสาหกรรมปลายน้ำ ถือว่าเป็นการปรับเปลี่ยนให้เข้ากับโลกยุคใหม่คืออุตสาหกรรมสิ่งแวดล้อม Green Economy ทั้งหมดเป็นสิ่งที่ต้องเร่งดำเนินการโอกาสเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา อยู่ที่ว่าแสดงท่าทีชัดเจนที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงปฏิรูประบบอุตสาหกรรมไทยหรือไม่

ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นต้องส่งต่อไปสู่ธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดย่อม ของคนไทยด้วย ต้องรักษาอุตสาหกรรมไทย และ SME ไทย ต้องช่วยอุตสาหกรรมขนาดเล็กให้มีการปรับตัวด้วยการลดต้นทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้สามารถไปสู้กับธุรกิจขนาดใหญ่ รวมไปถึงธุรกิจอื่นที่อยู่ต่างประเทศได้ ที่สำคัญที่สุดที่เป็นภารกิจเร่งด่วนที่สุดคือต้องปกป้องธุรกิจขนาดเล็ก อุตสาหกรรมขนาดเล็ก จากกลุ่มธุรกิจสีเทา ที่เอาเปรียบขวยโอกาสจากช่องโหว่ของกฎหมายมีพฤติกรรมบิดเบือนกลไกตลาดมีพฤติกรรมทุบตลาด ทั้งหมดคือสิ่งที่ต้องเร่งทำ อาวุธที่จะใช้ในการปฏิรูปอุตสาหกรรมที่จะเติมเต็มและสร้างมูลค่าให้ห่วงโซ่อุปทานและปกป้องธุรกิจขนาดเล็ก กระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงเดียวไม่เพียงพอ แต่ต้องได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชน ภาคประชาชน และหน่วยงานอื่น ๆ จะต้องเร่งสร้างความร่วมมือ สร้างพันธมิตรกับภาคประชาชน เช่น สภาอุตสาหกรรม สภาเอสเอ็มอี สภาหอการค้า สร้างพันธมิตรกับภาคเอกชนกับกรมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ทำงานร่วมกับหน่วยงานในรัฐบาลชุดนี้ เช่น BOI มาตรการการลงทุนด้านภาษี การชดเชยทางภาษี กองทุนเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันทำงานร่วมกับกระทรวง การคลัง การออกแบบมาตรการป้องกันไม่ให้สินค้าไทยถูกเอาเปรียบด้วยพฤติกรรม การทุบตลาดด้วยการบิดเบือนกลไกการตลาด ไม่ใช่แค่กำหนดมาตรฐานสินค้าอย่างเดียวจะต้องดำเนินการควบคู่กับมาตรการทางภาษีด้วย

ปัญหามลภาวะและมลพิษในประเทศ กระทรวงอุตสาหกรรมในฐานะที่ดูแลภาคอุตสาหกรรม และเป็นผู้ผลิตมลภาวะและในฐานะที่ตนนอกจากเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมแล้ว ถือว่าเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้แทนของคนไทย สิ่งสร้างปัญหาทำร้ายชีวิตของประชาชนต้องดำเนินการอย่างจริงจัง กับการกำจัดขยะกากพิษ และต้องต่อสู้กับกลุ่มธุรกิจที่ไม่มีความรับผิดชอบต่อที่เอาเปรียบประชาชนและหากินกับความเดือดร้อนของประชาชน ผลิตกากพิษกลุ่มธุรกิจสีเทาที่เอาเปรียบประชาชน จะต้องได้รับการดำเนินการตามกฎหมาย สิ่งเหล่านี้ถูกระบุอยู่ในนโยบายของรัฐบาลสิ่งสำคัญคือจะเร่งดำเนินการและความชัดเจนในการดำเนินการ

เร่งกำจัดกากพิษเร่งคืนอากาศสะอาดให้กับประชาชนปกป้องอุตสาหกรรม SME ไทย ภารกิจทั้งหมดนี้ จะทำทันทีและทำทุกวินาที ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ปัญหาที่จะต้องต่อสู้และแก้ไขทั้งหมดจะไม่ยอมจนกว่าจะทำสำเร็จ

**นายทวิ สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม** ตอบชี้แจงประเด็นการปราบปรามยาเสพติดว่า รัฐบาลที่ผ่านมามีความจริงใจในการแก้ไขปัญหายาเสพติด ประชาชนมีความพึงพอใจกับการจัดการยาเสพติดของรัฐบาลที่ผ่านมา จากการตรวจจับกุมยาเสพติดที่ผ่านมา ยาเสพติดไม่ได้ผลิตมาจากภายในประเทศไทย ซึ่งการแก้ไขปัญหายาเสพติดต้องอาศัยความร่วมมือกับประเทศในกลุ่มอาเซียน มีการออกหมายจับบุคคลที่ต้องสงสัยแล้ว

**นายสุรศักดิ์ พันธุ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ** ชี้แจงว่า จำนวนเด็กที่หลุดจากระบบการศึกษาและที่ไม่เคยเข้าระบบการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยเหลือและติดตามเพื่อให้เด็กและเยาวชนกลับเข้าสู่ระบบการศึกษา ด้วยกลไกและมาตรการช่วยเหลือต่าง ๆ เช่น กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ออกแบบแผนดูแลเด็กและเยาวชน ตามลักษณะปัญหาเงื่อนไขชีวิต เพื่อสนับสนุน ช่วยเหลือให้เข้าสู่ระบบการศึกษา และการเรียนรู้ที่ระดับคุณภาพชีวิตตัวเองได้ หาช่องทาง และระบบการเรียนรู้ที่ยืดหยุ่น หลากหลายและมากพอที่จะตอบโจทย์เงื่อนไขชีวิตเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการภาคเอกชนให้เข้ามามีส่วนร่วมจัดการปัญหา สนับสนุนการเรียนรู้ควบคู่กับการทำงานและร่วมมือพัฒนาเด็กให้สอดคล้องกับตลาดแรงงาน และความร่วมมือกับคนในพื้นที่

สำหรับการแก้ปัญหาคะแนน PISA กระทรวงศึกษาธิการได้หาแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าวด้วย การวางระบบสนับสนุนการเรียนการสอนของครูและนักเรียน พัฒนาครูด้วยวิธีการ Active Learning สนับสนุนสื่อการเรียนการสอนเพื่อสนับสนุนระบบการเรียนออนไลน์ และมอบหมายให้สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) พิจารณาหาข้อผิดพลาดเพื่อนำมาแก้ไข รวมไปถึงการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก สนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนโรงเรียนให้มีความเพียงพอทุกสถานศึกษาโดยใช้รูปแบบ School Base Budgeting เป็นพื้นฐาน โครงการ Anywhere Anytime เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา จะช่วยแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา สนับสนุนให้เด็กเข้าถึงระบบการศึกษา สำหรับในปี 2568 ของงบประมาณสนับสนุนให้กับมัธยมปลายก่อน เพราะมีความพร้อมรองรับอุปกรณ์ แต่เป้าหมายของโครงการนี้คือ เด็กนักเรียนและเด็กอาชีวะในสังกัดทุกคน ต้องได้รับประโยชน์จากโครงการนี้ ทำให้การเรียนรู้เป็นไปอย่างรวดเร็ว สะดวก และเข้าถึงได้ทุกที่ ทุกเวลา กระทรวงมีความตั้งใจจะทำโครงการนี้ให้ได้อย่างคุ้มค่ากับงบประมาณมากที่สุดในการผลักดันระบบการศึกษาผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อพัฒนาการศึกษาไทย เด็กทั้งสัญชาติไทยและไม่ใช่อสัญชาติไทยที่อยู่ในประเทศไทยจะได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียม การปิดศูนย์เนื่องจากมีการทำผิดกฎหมาย จึงไม่สามารถดำเนินการได้ สำหรับเด็กที่อยู่ในศูนย์การเรียน ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ถูกปิดไป เด็กได้รับการเข้าสู่ระบบการศึกษาจากโรงเรียนต่าง ๆ เรียบร้อยแล้ว กระทรวงศึกษาธิการ ขอน้อมรับคำแนะนำจากสมาชิกรัฐสภาทุกท่าน เพื่อนำไปปรับปรุงการทำงานให้ดีที่สุด เพื่อพัฒนาระบบการศึกษาไทยให้ทุกคนเรียนดี มีความสุข

**นายณรินทร์ ศรีสรรพวงค์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์** ชี้แจงว่า บริษัทของคนต่างด้าว ที่ใช้นอมินีเป็นคนไทย กระทรวงพาณิชย์ได้ตระหนักและให้ความสำคัญเกี่ยวกับการแก้ปัญหาดังกล่าว โดยกระทรวงพาณิชย์นั้นมีพระราชบัญญัติธุรกิจประกอบคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ซึ่งกระทรวงพาณิชย์นั้นมีอำนาจในการเรียกคนไทยที่ถือหุ้นมาสอบถามถึงพฤติกรรมการผูกพันที่เกี่ยวกับบุคคลต่างด้าว และเพราะเหตุใดถึงสนใจลงทุน เป็นอำนาจของกระทรวงพาณิชย์ ถ้าหากบุคคลนั้นสามารถชี้แจงและตอบได้ถึงแม้ข้อความเหล่านั้นจะเป็นเท็จก็ตาม หลักฐานที่จะประกอบในการดำเนินคดีจากบุคคลไทยที่เป็นนอมินีนั้น ก็ยังไม่เพียงพอในการดำเนินการ การสอบสวนต้องลงไปเชิงลึกมากกว่านั้น ไม่ว่าจะเป็นเส้นทางทางการเงิน ต้องอาศัยอำนาจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ซึ่งผู้ที่ใช้อำนาจคือเจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่ DSI เจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและ



ปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) กระทรวงพาณิชย์ไม่ได้ตั้งใจจนถึงแม้ว่าตรวจสอบแล้วได้ข้อเท็จจริงซึ่งบางอย่างอาจจะเป็นเท็จและยังมีความสงสัยอยู่ได้หารือและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อทำงานร่วมกัน และได้มี MOU ร่วมกัน กับกรมการท่องเที่ยว สำนักงานปลัดการท่องเที่ยวและกีฬา กรมสอบสวนคดีพิเศษ กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหา การประกอบธุรกิจท่องเที่ยวโดยใช้คนไทยเป็นนอมินีของชาวต่างชาติ มุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายที่มีความเสี่ยงสูงที่จะมีนอมินีใน 4 ธุรกิจ คือ ธุรกิจท่องเที่ยวและที่เกี่ยวข้อง ธุรกิจที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ โรงแรมรีสอร์ท และธุรกิจเกี่ยวกับการขนส่ง เพราะฉะนั้นขอให้มีความเชื่อมั่นว่ารัฐบาลนี้ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาดังกล่าว และจะเอาผิดกับนอมินีอย่างจริงจังเข้มงวดต่อไป นอกจากนี้ กระทรวงพาณิชย์ได้ตั้งศูนย์ปฏิบัติการการแก้ไขปัญหาการประกอบธุรกิจท่องเที่ยว โดยเฉพาะคนไทยที่เป็นนอมินี โดยตั้งศูนย์อยู่ที่กรมการท่องเที่ยว ร่วมกันบูรณาการการทำงานอย่างเข้มข้น กระทรวงพาณิชย์ได้ตรวจสอบนิติบุคคลกลุ่มเป้าหมาย ด้านการท่องเที่ยว ในปี 2567 จำนวนกว่า 26,019 ราย เข้าข่ายการตรวจสอบเชิงลึก 498 ราย ในจำนวนดังกล่าวได้แจ้งข้อกล่าวหาและส่งสรรพากรเอาผิดทั้งหมด 19 ราย อยู่ระหว่างการแจ้งข้อกล่าวหานอมนี้อีก 2 ราย รวมทั้งหมด มีการสืบสวนและขยายผลหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการทางกฎหมายอีก 120 ราย ได้ตรวจสอบอย่างเข้มข้น มีการพูดคุยกับกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง เพื่อร่วมกันทำงาน โดยจะมีการเซ็น MOU ในเดือนนี้ นอกจากนี้ได้มีการพูดคุยกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม อธิบดี DSI เพื่อกำชับการทำงานอย่างรวดเร็ว

สำหรับประเด็นการทำข้อตกลงทางการค้า (FTA) ชำนาญนั้น กระทรวงพาณิชย์โดยกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ให้ความสำคัญกับเรื่องดังกล่าว อยู่ระหว่างการเจรจาแต่ละฉบับกับ EU เพื่อให้เกิดผลเจรจาสูงสุดของประเทศจึงจำเป็นต้องมีการหารือกับหน่วยงานกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจำนวนมากเพื่อรับฟังปัญหา ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะที่รอบด้าน ประกอบกับการจัดทำท่าทีการเจรจาที่รอบคอบและรัดกุมจึงเป็นเรื่องที่ต้องดำเนินการด้วยความรอบคอบและต้องใช้เวลา มิเช่นนั้นอาจเกิดความเสียหายจากการเร่งรีบและการเจรจาที่ไม่รอบคอบ

**นายเผ่าภูมิ โรจนสกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง** ชี้แจงว่า ยืนยันว่าโครงการดิจิทัลวอลเล็ต คือการส่งเสริมให้การคลังแข็งแรง โดยการกระจายเม็ดเงินต้องเกิดในเดือนกันยายนนี้ ส่วนภาคการผลิตที่ยังไม่ฟื้น กระทรวงการคลังประคองด้วยสินเชื่อ และสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำผ่านธนาคาร (ซอพท์โลน) รวมถึงกลไกค้ำประกันสินเชื่อกับ SME เพื่อให้ธนาคารปล่อยสินเชื่อ กลไกดังกล่าวเพื่อประคองการผลิต เพื่อรอการบริโภคเข้ามาเชื่อมผ่านโครงการดิจิทัลวอลเล็ต สิ่งที่รัฐบาลเห็นและทำเป็นดีเอ็นเอ คือใช้เงินใหม่ที่ผ่านมารัฐบาล นายเศรษฐา ทวีสิน อดีตนายกรัฐมนตรี เดินสายไปต่างประเทศเพื่อดึงนักลงทุนต่างชาติเข้ามา การเสนอ เอนเตอร์เทนเมนต์ คอมเพล็กซ์ จึงเป็นการลงทุนใหม่ให้ต่างชาติมาลงทุนในไทย สร้างงานสร้างอาชีพ รวมถึงการแก้ไขกฎหมายเพื่อดึงสถาบันการเงินหลักทรัพย์มาตั้งถิ่นฐานในไทย เพื่อเป็นเงินที่นอกงบประมาณให้เศรษฐกิจโตก้าวกระโดด การบริหารหนี้สามกองของประเทศ ดึงเงินใหม่เข้ามาในประเทศ นอกจากงบประมาณ หากอ่านและจับแแกนความคิด จะมองเห็นนโยบายรัฐบาลว่าเดินไปสู่จุดไหน

**นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง** ชี้แจงว่า แนวความคิดเรื่อง Negative Income Tax (NIT) หรือ ภาษีเงินได้ติดลบ เป็นแนวความคิดที่บรรจุไว้ในนโยบายเพื่อเกิดการศึกษาย่างละเอียดและเป็นแนวคิดที่จะตอบโจทยปัญหาต่าง ๆ อาทิ ปัญหาแรงงาน ซึ่งขณะนี้แรงงานของประเทศไทยมากกว่าร้อยละ 50 อยู่นอกระบบ ทำให้รัฐบาลไม่สามารถเข้าไปช่วยเหลือได้อย่างเป็นรูปธรรม ขณะเดียวกันประชาชนที่มีรายได้น้อย โดยกลุ่มเหล่านี้เป็นกลุ่มที่ค่อนข้างเปราะบาง และมีแนวความคิดที่รัฐบาลต้องหาหนทางเข้าไปช่วยเหลือโดยตลอด ปัญหาระบบฐานภาษีของประเทศไทย ที่คนเข้าถึงค่อนข้างน้อย ปัญหาเหล่านี้เป็นปัญหาที่ผูกโยงเข้าด้วยกันทั้งหมด NIT เป็นการสร้างตาข่ายรองรับสำหรับสังคม ไม่ให้ใครตกเข้าไปอยู่ห้วงแห่งความลำบากยากจน จะมีเกณฑ์ที่ระบุเส้นแห่งความยากจนที่มีความเหมาะสม หากประชาชนคนไทยสามารถยื่นภาษีได้ทุกคน ใครที่เกินเส้นดังกล่าวก็เสียภาษีในอัตราที่เหมาะสม ส่วนคนที่ต่ำกว่าเส้นที่กำหนด กลไกของภาษีก็น่าจะเป็นตัวเลขติดลบ ไปช่วยชดเชยอุดหนุนให้คนเหล่านั้นสามารถมีฐานะที่ดีขึ้นได้ เป็นการสร้างตาข่ายรองรับให้กับประชาชนอย่างถ้วนหน้า สร้างให้ประชาชนเกิดความกล้า ความคิดที่จะลงทุนและเดินหน้าชีวิต เพราะมีรัฐบาลคอยประคับประคองอยู่ข้างหลัง สามารถทำให้คนในประเทศเปลี่ยนแนวความคิด เพิ่มแรงจูงใจที่จะประกอบอาชีพ เพิ่มแรงจูงใจในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยกัน กระทรวงการคลังจะเป็นแม่ข่ายที่จะรับโจทย์จากทางรัฐบาลเพื่อที่จะไปศึกษาในรายละเอียดให้ครบถ้วน กระทรวงการคลังจะเร่งรัดในการศึกษาแนวความคิดนี้เพื่อประชาชนคนไทยจะสามารถมีตาข่ายที่มั่นใจได้ว่าจะคอยรองรับไว้อยู่ในทุกสถานการณ์

**นางมนพร เจริญศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม** ชี้แจงว่า การทำนโยบายรถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสาย ควรเก็บค่าโดยสารเหมือนกับบรณเมล์ ซึ่งปัจจุบันมีการจัดเก็บจัดเก็บเริ่มต้นที่ 8 บาทถึง 45 บาท ค่าโดยสารปัจจุบันเป็นค่าแรกเข้าระยะทางกิโลละ 1 บาทสูงสุดไม่เกิน 25 บาท อัตราค่าโดยสารของรถไฟฟ้าในปัจจุบันมีระบบสัมปทานอยู่ได้เก็บค่าโดยสารค่าแรกเข้าอยู่ที่ 15 ถึง 45 บาท แบ่งเป็นค่าแรกเข้า 15 บาท ในส่วนของค่าโดยสารระยะทางรถไฟฟ้ามหานครระยะ 2 บาท สูงสุดไม่เกิน 45 บาท เพราะฉะนั้นจะเห็นค่าโดยสารของรถขสมก.และรถไฟฟ้ามีความคล้ายคลึงกันคือมีการเก็บค่าแรกเข้าและเก็บตามระยะทาง การเก็บสูงสุดไม่เกิน 20 บาท ตลอดสาย เป็นนโยบายของพรรคเพื่อไทยและของรัฐบาลทั้ง นายเศรษฐา ทวีสิน และนางสาวแพทองธาร ชินวัตร ซึ่งนโยบายสูงสุดคือการช่วยเหลือประชาชนในการลดค่าของซีพและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ให้กับประชาชนซึ่งความพึงพอใจสูงสุดคือประชาชนมีความพอใจในนโยบายดังกล่าวของรัฐบาล

สำหรับประเด็นความปลอดภัยทางถนนของประเทศไทย ประกอบด้วย 3 ปัจจัยคนขับรถ และถนน ซึ่งสาเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุเกิดจากการฝ่าฝืนกฎจราจรไม่สวมหมวกนิรภัย กระบวนการเหล่านี้มาจากคนทั้งสิ้น กระทรวงคมนาคมมีความใส่ใจในการแก้ไขปัญหา โดยมีแนวทางแก้ไขปัญหาด้านความปลอดภัยทางถนน 4 มิติได้แก่ มิติถนน มิติการบริหารจัดการ จัดตั้งศูนย์จราจรความปลอดภัย ตัดแต้มผู้ที่ใช้ใบขับขี่ การปรับปรุงปรับปรุงฐานข้อมูล โดยการลดอุบัติเหตุและมิติของผู้ขับขี่ มีนโยบายตลอดว่าเมาไม่ขับ ซึ่งนโยบายเหล่านี้เป็นเรื่องของความเข้าใจกันมีวินัยของผู้ใช้รถใช้ถนน นอกจากนั้น ความต่อเนื่องของนโยบายดังกล่าวเพิ่มเติมในเรื่องของการฝึกอบรมในการขอใบอนุญาตขับขี่ และยังมีมิติของยานพาหนะ จะมีการออกกฎหมายรถขนส่งสาธารณะ รถบรรทุก

สินค้าให้มีการติดตั้งอุปกรณ์ GPS ปรับปรุงมาตรฐาน ด้านความปลอดภัยและระบบการตรวจสอบยานพาหนะทุกประเภท

ปัญหาการบรรทุกรถข้ามแดนระหว่างชายแดนไทยกับ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) กรมการขนส่งทางบก ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์มีกฎหมายให้ความร่วมมือกันอยู่แล้ว ซึ่งปัจจุบันนี้อยู่ระหว่างการออกกฎหมายโลก คาดว่ารถบรรทุกของไทยจะสามารถเข้าไปใน สปป.ลาว ได้ในเดือนตุลาคม 2567 ขณะนี้ทางกระทรวงคมนาคมมีการติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิด ปรึกษากลุ่มทุนต่างประเทศเดินทางเข้ามาทำให้ประเทศไทยเสียหาย กระทรวงพาณิชย์ที่เป็นเจ้าภาพ ได้หารือกันเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว ทั้งเรื่องการนำเข้าสินค้าไม่ได้มาตรฐานและกำหนดแนวทางแก้ไข ปัญหาผู้ผลิตผู้ประกอบการอย่างเป็นทางการเป็นรูปธรรม

โครงการแลนด์บริจ เป็นหมุดหมายของรัฐบาล เป็นการลำเลียงสินค้าที่ทำเรือต่าง ๆ เพื่อลดความแออัดในการขนส่งผ่านช่องแคบมะละกา สำหรับข้อกังวลที่กังวลว่าจะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนั้น มีการสำรวจพื้นที่และศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นประมงพื้นบ้าน ได้มีการเข้าไปพูดคุยกับประชาชนและบุคคลที่จะได้รับสิทธิ์สัญชาติต่างๆปัญหาต่าง ๆ กระทรวงมหาดไทย ได้ลงไปแก้ปัญหาแก้ปัญหาและชาวประมงพื้นบ้านก็มีความพอใจในการแก้ไขปัญหาของกระทรวงคมนาคมและพอใจกับโครงการที่จะเกิดขึ้นในอนาคต สำหรับความคุ้มค่าของโครงการนั้น การพัฒนาโครงการแลนด์บริจ ไม่ใช่การพัฒนาสายเดินเรืออย่างเดียว แต่ตอนนี้มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานควบคู่กันไปในเรื่องการพัฒนาธุรกิจ เช่น สายการบินเรือผู้ให้บริการทำเรือ ผู้ให้บริการระบบโลจิสติกส์ และการลงทุนด้านอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ซึ่ง กลุ่มเหล่านี้จะมีการรวมกันเพื่อทำเป็นสัญญาเดียวกันลงทุนที่มีความสนใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องสายเดินเรือ ผู้สินค้า รัฐบาลต้องผลักดันกฎหมายที่รองรับการลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ การที่ไม่ใช้ท่าเรือระนองที่มีอยู่แล้วในปัจจุบันเนื่องจากไม่มีความเหมาะสมในการทำโครงการแลนด์บริจ เนื่องจากเป็นท่าเรือน้ำลึกซึ่งมีค่าใช้จ่ายในการขุดลอกสูง และไม่สามารถรองรับเรือขนาดใหญ่ได้ เป้าหมายของการขนส่งสินค้าท่าเรือระนองในปัจจุบัน ใช้สำหรับโครงการและเรือขนถ่ายสินค้าตามชายฝั่ง ซึ่งเรือขนาดใหญ่ไม่สามารถเข้าได้ ท่าเรือโครงการแลนด์บริจ ต้องมีความลึก 18 เมตร เพื่อรองรับการขนส่งสินค้าขนาดใหญ่

ร่างพระราชบัญญัติขนส่งทางราง ขณะนี้ได้ส่งให้สภาผู้แทนราษฎรแล้วตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน ที่ผ่านมา 1 ปีที่ผ่านมาเป็นการซ่อมแซมและสามปีที่เหลือจะเป็นการสร้างเพื่อให้โอกาสกับประชาชนไทยทุกคน

นายสุรพงษ์ ปิยะโชติ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ชี้แจงว่า โครงการรถไฟทางคู่สร้างเสร็จ 1,000 กิโลเมตร อีก 2 โครงการสร้างไปแล้วร้อยละ 90 คือมาบกะเบาถึงชุมทางถนนจิระระยะทาง 132 กิโลเมตรและลพบุรีถึงปากน้ำพระยา ระยะทาง 148 กิโลเมตร และมีการสร้างทางสายใหม่คือ เด่นชัย-เชียงใหม่- เชียงของ และบ้านไผ่-มุกดาหาร-นครพนม จะเสร็จในปี 2570 และปี 2571 ส่วนรถไฟทางคู่ที่เหลือเส้นทางขอนแก่น-หนองคาย อยู่ระหว่างการประกวดราคาและจะเริ่มก่อสร้างในปี 2567 เหลืออยู่อีก 6 โครงการ หากเสร็จสิ้นทั้งหมดแล้วจะสมบูรณ์แบบทั่วประเทศ

สำหรับรถไฟฟ้าเปิดบริการแล้ว 3 โครงการอยู่ระหว่างการก่อสร้าง 5 โครงการ ส่วนใหญ่เป็นส่วนต่อขยาย หากระบบรถไฟฟ้าสมบูรณ์แบบจะสามารถช่วยลดปัญหาฝุ่น PM 2.5 ได้

การปฏิรูประบบขนส่งมวลชนและรถส่วนบุคคลให้เป็นระบบไฟฟ้าก็จะช่วยลดมลภาวะได้อีกทางหนึ่ง รถไฟฟ้าความเร็วสูงไทยจีนช่วงที่กรุงเทพมหานครถึงนครราชสีมาเสร็จไปแล้วร้อยละ 35 ส่วนระยะที่สอง นครราชสีมาถึงหนองคายอยู่ในขั้นตอนของการเสนอคณะรัฐมนตรีคาดว่าจะได้รับการอนุมัติภายในปี 2567 และเริ่มก่อสร้างในปี 2568

ระบบรางและระบบขนส่งต่าง ๆ กระทรวงคมนาคม มีแผนการกระจายตัวให้ครอบคลุมทุกภูมิภาค เช่น เชียงใหม่ นครราชสีมา ภูเก็ต พิษณุโลก อยู่ระหว่างการศึกษาแนวทางที่เหมาะสมกับพื้นที่ สิ่งที่จะเกิดขึ้นภายในปี 2568 คือ จะมีแต่รถติด เครื่องปรับอากาศทั้งหมดเพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงของประชาชนโดยไม่กระทบกับค่าใช้จ่าย รัฐบาลพยายามทำการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งให้ครอบคลุมด้านโครงสร้างพื้นฐาน

### เมื่อสมาชิกรัฐสภาอภิปรายสิ้นสุดลง

นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในฐานะผู้แทนรัฐบาล กล่าวขอบคุณประธาน และสมาชิกรัฐสภาทุกคนที่ได้ร่วมกันอภิปรายแสดงความคิดเห็นในการแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อรัฐสภาตามมาตรา 162 ของรัฐธรรมนูญ ตลอดระยะเวลา 2 วัน ในการร่วมกันอภิปรายแสดงความคิดเห็นต่อนโยบายของรัฐบาล ท่านนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีทุกท่านได้รับฟังข้อเสนอแนะและความคิดเห็นของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ทั้งพรรคร่วมฝ่ายค้าน และพรรคร่วมรัฐบาลตลอดจนท่านสมาชิกวุฒิสภาทุกท่าน ซึ่งล้วนแต่เป็นข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารราชการแผ่นดินและอยู่บนฐานเจตนารมณ์เดียวกันกับนโยบายรัฐบาลด้วยการยึดมั่นผลประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญ สูงสุดต่อไป รัฐบาลพร้อมนำข้อเสนอแนะและความคิดเห็นของสมาชิก ไปประกอบการพิจารณาดำเนินงานในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยภาพรวมของนโยบายที่รัฐบาลได้แถลงไปทุกนโยบายนั้น เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ต่อยอดการพัฒนา เช่น การแก้ไขหนี้ทั้งระบบ การลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ให้ประชาชน การแก้ปัญหาเสพติด และ Call Center ทั้งยังช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศวางรากฐานสู่อนาคต เช่น การส่งเสริม Soft Power และเศรษฐกิจสร้างสรรค์จากฐานวัฒนธรรมและวิถีชีวิต การปฏิรูประบบราชการ การยกระดับทักษะแรงงาน รวมทั้งการสนับสนุนเศรษฐกิจสีเขียว และเศรษฐกิจดิจิทัล นอกจากนโยบายที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว ยังมีนโยบายด้านต่างประเทศที่สอดคล้องประสานและส่งเสริมความเชื่อมั่นของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศอีกด้วย รัฐบาลขอให้เชื่อมั่นว่าการดำเนินนโยบายของรัฐบาลตามที่ได้แถลงไว้ต่อรัฐสภา ที่จะช่วยสร้างโอกาสอย่างเท่าเทียม ให้คนไทย มีกิน มีใช้ มีเกียรติ และศักดิ์ศรี เกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชน ซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดตามความมุ่งหวังของรัฐบาล และสมาชิกรัฐสภาอันทรงเกียรติแห่งนี้ทุกท่าน

จากนั้น ประธานฯ สิ้นปิดการประชุม เวลา 01.09 นาฬิกา

ปิดประชุมเวลา 01.09 นาฬิกา

\*\*\*\*\*

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

Call Center 1743

1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

☎ 0 2242 5900 ต่อ 5461-3 📠 0 2242 5990

จัดทำโดย : กลุ่มงานสื่อมวลชน สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร